



# ข่าวรามคำแหง

■ เป็นสื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา ■

ฉบับที่ ๑  
ปีที่ ๒๐

วันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๓๓  
ราคา ๘๘ สตางค์



## เมื่อวัยขีลีย่าง

ถ้าเป็นสาวก็เพราะพริ้งชวนฝันใฝ่  
ถ้าเป็นหนุ่มก็สมชายสุดมสัน  
เปรียบข่าวรามฯ ร่วมสมัยวัยฉกรรจ์  
ประสบการณ์ผ่านร้อนหนาวสืบเก้าปี

ยังยึดมั่นปณิธานการรับใช้  
สมกับวัยขีลีย่างอย่างเต็มที่  
พร้อมรับใช้ด้วยจงรักและภักดี  
พร้อมที่จะอภิวิวัฒน์ให้ก้าวไกล

ข้อผิดพลาดที่อาจมีโปรดชี้แนะ  
จะได้แก้ไขให้เหมาะสมตามเงื่อนไข  
ปรับเนื้อหาสาระคณะนอกใน  
สุขุคใหม่...ยุคไฮเทค...เสกสรรค้งงาน

เป็นเวทีแห่งความคิดเพื่อสรรค์สร้าง  
เป็นศูนย์กลางแห่งความรักสมัครสมาน  
เป็นสื่อกลาง...นักศึกษา และ อาจารย์  
ทันสมัย ทันเหตุการณ์ อ่านข่าวรามฯ  
กองบรรณาธิการวารสารนี้ ขอ  
(สมัคร อดจตุรุ ประพันธ์)

# วิวัฒนาการของข่าวรามคำแหง



ข่าว สื่อสาร นิยาม ตามความหมาย  
รวม ประกาย ฉายแสง แหล่งศึกษา  
ค่า ของพอ "เมื่อเรียนจบ ครบวิชา"  
แห่ง หาญกล้า "สู้สังคม สร้างค่าคน"

เมื่อมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดสอนครั้งแรกในปี 2514 นั้น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในขณะนั้นเห็นว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแบบตลาดวิชา ที่นักศึกษาจะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยหรือไม่ก็ได้ นักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัดอาจจะมาเรียนเป็นครั้งคราว โอกาสที่จะได้รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัยก็จะมีน้อย หรือแม้กระทั่งนักศึกษาที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยก็ตาม ความที่จำนวนนักศึกษามีมากโอกาสที่จะทราบข่าวสารอย่างกระฉับกระเฉงไม่ค่อยดี น่าจะมีหนังสือพิมพ์ข่าวที่ให้อะไรเกี่ยวกับกระบวนวิชา การสอบได้ การลงทะเบียนเรียน คำว่าและอื่น ๆ จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2514 ให้จัดพิมพ์หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง ใช้ชื่อว่า "ข่าวรามคำแหง" เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในทางวิชาการระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา โดยให้มีขนาด 4 หน้ายก กำหนดออกเดือนละ 2 ฉบับ เก็บค่าบำรุงปีละ 15 บาท ผู้จัดทำชุดแรกประกอบด้วย ศ.ดร.สิทธา พิณีจิวตล เป็นบรรณาธิการ รศ.อัมพร ปิ่นศรี และ รศ.รังสรรค์ แสงสุข เป็นบรรณาธิการผู้ช่วย

ข่าวรามคำแหงฉบับที่ 1 ปีที่ 1 ซึ่งเป็นฉบับปฐมฤกษ์ ออกได้ทันก่อนรับนักศึกษาใหม่พอดีในวันปฐมนิเทศ 16 พฤษภาคม 2514 โดยมีจำนวนพิมพ์ 45,000 ฉบับ พิมพ์ด้วยสีน้ำเงิน ฤกษ์มาฉบับที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2514 พิมพ์ด้วยสีน้ำเงินและสีปรอท

ต่อมาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2514 มหาวิทยาลัยได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข่าวรามคำแหงอย่างเป็นทางการ โดยมีผู้แทนจากคณะสำนักต่าง ๆ มาเป็นกรรมการร่วมกับผู้จัดทำ 3 ท่านแรกที่กล่าวมาแล้ว เพื่อให้กรรมการจากคณะสำนักต่าง ๆ ช่วยรวบรวมข่าวสารที่สำคัญจากหน่วยราชการของตนเสนอต่อประธานกรรมการซึ่งเป็นบรรณาธิการ

ด้วยเหตุที่สื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ในขณะนั้นยังไม่แพร่หลาย ข่าวสารที่อาจารย์ผู้สอนจำเป็นต้องแจ้งให้นักศึกษาทราบจึงมีมาก ดังนั้นจำนวนหน้า 4 หน้าเริ่มไม่พอ จึงจำเป็นต้องเพิ่มเป็น 8 หน้า ราคาคงเดิมตั้งแต่ฉบับที่ 6 ปีที่ 1 วันที่ 30 กรกฎาคม 2514 แต่ก็ยังคงเป็นรายปีอยู่ จนกระทั่งความต้องการที่ของอาจารย์และมหาวิทยาลัยที่จะแจ้งข่าวมีมาก ความต้องการของนักศึกษาก็มาก ในที่สุดก็ออกวางทุกสัปดาห์ กลายเป็นหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 18 ปีที่ 1 วันที่ 22 มกราคม 2515 ราคาที่ยังคงฉบับละ 50 สตางค์ สมาชิกที่รับทั้งปี 52 ฉบับ ก็จ่ายเพียง 15 บาท โดยมาเรียง ถ้าส่งไปรษณีย์ก็ปีละ 20 บาท มาปรับราคาใหม่เป็นฉบับละ 75 สตางค์ ในช่วงปีที่ 7 เพราะต้นทุนสูงมากขึ้นอย่างมาก และขึ้นราคาฉบับละ 75 สตางค์ มาจนกระทั่งปัจจุบันซึ่งชื่อไม่ได้

แต่เพียงกระดาษปลอก แม้ว่าจะตั้งจำนวนหน้าเป็น 12 หน้า ในปีนี้ 12 ราคาที่ยังยืนอยู่ที่ฉบับละ 75 สตางค์ ตามเดิม

ในส่วนของเนื้อหาในระยะเริ่มแรก เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่เพิ่งเริ่มดำเนินการ นักศึกษาส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับระบบการเรียนการสอน เนื้อหาส่วนใหญ่จึงเน้นข่าวเกี่ยวกับประกาศของมหาวิทยาลัย ข่าวจากคณะต่าง ๆ ข่าวจาก สวป. ข่าวจากภาควิชา ข่าวกระบวนวิชา ข่าวการแนะนำการเรียนจากอาจารย์ผู้สอน นอกจากนี้ก็เป็นการแนะนำบุคคลที่น่าสนใจ ข้อคิดความเห็นจากบุคคลภายนอก อาจารย์และนักศึกษา ตอบปัญหา นักศึกษา และบทความทางวิชาการ ซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักของข่าวรามคำแหง ที่มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจข่าวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการเรียนการสอนแก่นักศึกษา ไม่ได้มีจุดประสงค์จะให้เป็นที่หนังสือพิมพ์เหมือนหนังสือพิมพ์รายวันทั่วไป

อย่างไรก็ตามระยะเวลา 19 ปีที่ผ่านมา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเจริญรุดหน้าขึ้นมาก ตามชนบทเกือบทั่วประเทศเริ่มมีไฟฟ้าใช้ ถนนหนทางเข้าถึงหมู่บ้านมากขึ้น ประชาชนส่วนใหญ่มีวิทยุ โทรทัศน์ใช้ มหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ได้อีกสื่อต่าง ๆ มากขึ้น อาจารย์ผู้สอนก็เขียนตำราใช้ประกอบการเรียนการสอนได้เกือบครบทุกกระบวนวิชา เมื่อสื่อการสอนมีมากขึ้น ความต้องการข่าวรามคำแหงก็ลดลง แม้ว่าจะยังมีความจำเป็น มีเรื่องน่ารู้ อีกมากมายที่สารกรอ่านได้จากข่าวรามคำแหง ที่ได้เรียบมากที่สุดที่นักศึกษามองข้ามไปก็คือข่าวหรือประกาศหรือเรื่องน่ารู้ต่าง ๆ จากข่าวรามคำแหงนั้น สามารถเก็บรักษาไว้ค้นคว้าวิจัยอ้างอิงได้ นักศึกษาทุกคนจึงควรอย่างยิ่งที่จะต้องอ่านข่าวรามคำแหง และเก็บไว้ใช้ประโยชน์ประเภทต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยนี้บางครั้งอาจลืมไป ก็สามารถเปิดอ่านได้อีก หรือข่าวสภต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยนั้น นักศึกษาทุกคนควรจะทราบเพราะทุกคนเป็นสมาชิกของสังคมแห่งนี้ ก็ควรจะรับรู้ทราบเรื่องราวของสังคมที่เราเป็นสมาชิกอยู่

อย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าระยะเวลา 19 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์ต่าง ๆ ก็เปลี่ยนแปลงไป ความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยน ปรับปรุงข่าวรามคำแหงก็จำเป็นต้องกระทำตามความเหมาะสม แต่ถึงอย่างไรก็ต้องยึดหลักการว่าข่าวรามคำแหงจะต้องเป็นสื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา การปรับปรุงคอลัมน์ต่าง ๆ ก็มุ่งเน้นที่จะให้สาระ และความรู้แก่นักศึกษา ทั้งนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่าที่จบออกไปทำงานแล้ว ก็ยังเป็นสมาชิกอยู่ก็จะได้ทราบข่าวสารของมหาวิทยาลัยอยู่เสมอ ข่าวรามคำแหงหวังอย่างยิ่งที่จะเป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยและนักศึกษาเก่าที่จบออกไปทำงานแล้วด้วยความจำเป็นที่จะได้ทราบข่าวของกันและกัน นักศึกษา

เก่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรส่งข่าวมาลงข่าวรามคำแหงให้เพื่อน ๆ ที่อยู่ไกลออกไปได้ทราบ มหาวิทยาลัยมีข่าวอะไรที่อยากให้นักศึกษาเก่าทราบก็อ่านได้จากข่าวรามคำแหง นักศึกษาจึงควรใช้ประโยชน์จากข่าวรามคำแหงให้มากที่สุด ตั้งแต่ยังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย จนแม้กระทั่งจบออกไปแล้วก็ตามไม่ควรละเลยที่จะอ่านข่าวรามคำแหง

19 ปีที่ผ่านมาของข่าวรามคำแหง เรามีบรรณาธิการรับผิดชอบมาจนกระทั่งปัจจุบัน รวม 10 ท่าน คือ

- 1. ศ.ดร.สิทธา พิณีจิวตล
- 2. รศ.รังสรรค์ แสงสุข
- 3. รศ.ประทีป วรภักทินทร
- 4. รศ.อภิสิทธิ์ จันทวิมล
- 5. ผศ.สุวัฒน์ ศรีวิทย์รักษ์
- 6. รศ.ดร.ใหญ่ชัย วุฒิวิทย์
- 7. รศ.สมพันธ์ เลขาพันธ์
- 8. รศ.จินตนา พรทิโสพรรณ
- 9. ผศ.เอกชัย เอื้อเฟื้อ
- 10. รศ.ปวีณา พลเทพ

หน้าที่ของบรรณาธิการนั้น รับผิดชอบในส่วนของการรวบรวมต้นฉบับ คัดเลือกข่าวและเรื่องที่ตีพิมพ์ โดยมีบรรณาธิการผู้ช่วย และกองบรรณาธิการอีก 7-8 ท่าน ช่วยกันดำเนินการเกี่ยวกับต้นฉบับแล้วก็ส่งให้โรงพิมพ์ จากนั้นก็รอพิสูจน์อักษร พิสูจน์อักษรเสร็จ โรงพิมพ์ก็ดำเนินการจัดวางหน้า ถ่ายฟิล์ม ทำเพลท และเริ่มพิมพ์พิมพ์เสร็จก็นำมาส่งให้ฝ่ายจัดการ ฝ่ายจัดการได้รับแล้วก็จะจัดส่งให้สมาชิก และส่งให้ตามคณะสำนักต่าง ๆ กระบวนกรต่าง ๆ ก่อนจะถึงมือผู้อ่านจึงมี 3 กระบวนกรใหญ่ ๆ ที่มีผู้รับผิดชอบ 3 กลุ่ม คือ บรรณาธิการและกองบรรณาธิการรับผิดชอบเรื่องต้นฉบับและพิสูจน์อักษร โรงพิมพ์รับผิดชอบเรื่องพิมพ์ และฝ่ายจัดการรับผิดชอบเรื่องส่งให้ถึงมือผู้อ่าน ปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นบางครั้งก็นอกเหนืออำนาจของบรรณาธิการและกองบรรณาธิการที่จะแก้ไขได้ จะทำได้ก็เพียงแต่คอยติดตามและกระตุ้นฝ่ายอื่น ๆ เท่าที่จะสามารถทำได้

19 ปีที่ผ่านมาของหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง จึงเป็น 19 ปีแห่งการสั่งสมประสบการณ์ที่พร้อมจะก้าวไปข้างหน้า แม้ว่าบางครั้งอาจจะทำความผิดพลาดให้แก่อ่านหรือบางครั้งก็อาจสร้างความสมหวังได้บ้างไม่มากนักก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของการทำงาน ข้อท้วงติงคำแนะนำจากผู้อ่านถือได้ว่าเป็นนำพิพจน์อันประเสริฐสำหรับบรรณาธิการที่จะนำมาปรับปรุงข่าวรามคำแหงให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยและต่อนักศึกษาเขียนมาแก่ฉบับนี้ เราขอ

# มอบรางวัล จาก... บทบรรณาธิการ

น.ส.กมลทิพย์ เลขาฯ รบช.

น.ส.กมลทิพย์ เลขาฯ รบช.

ตลอดระยะเวลา 19 ปีที่ผ่านมา "ข่าวรวมคำแหง" ของเรามีบรรณาธิการหมุนเวียนกันมาทำงานถึง 10 คน งานของบรรณาธิการนอกจากจะจัดเนื้อหา จัดรูปเล่ม และอย่างอื่นอีกไปแล้ว หน้าที่ประจำที่ต้องทำทุกสัปดาห์คือ งานเขียนบทบรรณาธิการ

บททุกคนย่อมต้องสรรหาประเด็นปัญหาหรือเรื่องน่าสนใจที่เกิดขึ้นในรามคำแหงขณะนั้นนำมาเป็นสาระในการเขียนแต่ละสัปดาห์ บทบรรณาธิการข่าวรวมคำแหงจึงกลายเป็น "วรรณกรรม" ชุดเดียวเท่านี้ที่สะท้อนภาพเหตุการณ์และความเคลื่อนไหวของรามคำแหงอย่างถี่ถ้วนและต่อเนื่อง นับถึงวันนี้ เราได้วรรณกรรมสำคัญนั้นถึง 938 เรื่องแล้ว

บทแต่ละท่านมีลีลาการเขียนต่าง ๆ กันตามธรรมชาติของงานเขียนหนึ่งสื่อ แต่สาระจากบทบรรณาธิการทั้งหมดนั้นจะลำดับภาพประวัติศาสตร์ของเราไว้อย่างชัดเจน จะให้ใครมาเขียนใหม่ในขณะนี้ก็ไม่สามารถสะท้อนเหตุการณ์ บรรยายภาพ และความรู้สึกนึกคิดได้ดีเท่ากับบทบรรณาธิการทั้งหมดนั้น

ในยุคเริ่มต้น ศ.ดร.ดิศลา ทิมอกุลกุล บรรณาธิการคนแรกของ รบ. ท่านเขียนบทบรรณาธิการที่เน้นคุณค่าวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรมนานาประการ พยายามสร้างภาพลักษณ์ของนักศึกษารามฯ ให้เป็นที่ยอมรับและนิยมชมชื่นของประชาชนทั่วไป ข้อเขียนของท่านสะท้อนให้เห็นปรารถนาของพวกเรา นักศึกษาหญิงไม่กล้าแต่งเครื่องแบบรามคำแหงขึ้นรถเมล์ ถ้าแต่งก็ต้องใช้หนังสือเรียนที่หุ้มปกมิดชิดบังหัวเข็มขัดรูปปลาจารีกริ่ว บางคนต้องมาแต่งตัวในห้องน้ำที่มหาวิทยาลัย อาจารย์ดิศลา ท่านได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ที่จะทำให้กำลังใจแก่นักศึกษาของเรา จนสามารถสร้างภาพของพวกเราให้ดีขึ้นมาโดยลำดับ

รศ.วังสวัตต์ แสงสุข เป็น บท.คนที่สองต่อมมา บท.คนของท่านน่าสนใจและอ่านสนุก สะท้อนให้เห็นความต้องการในการประสานใจของลูกพ่อขุนฯทุกคนให้รักรามคำแหง ร่วมมือร่วมใจกันสร้างชื่อเสียงและยกระดับฐานะมหาวิทยาลัยของเราให้ทัดเทียมมหาวิทยาลัยอื่น อาจารย์วังสวัตต์ทำได้สำเร็จเพราะท่านเป็นอาจารย์ที่รู้จักรามคำแหงทุกซอกทุกมุม ทั้งยังมีสำนวนเขียนที่เรียบง่าย ชี้ลึกเข้าไปแก้ปัญหาในชีวิตจิตใจของนักศึกษา จนทุกวันนี้ก็ยังมีคนกล่าวขวัญถึงบท.บท.ของท่านอยู่

รศ.ประทีป วาทิกทินกร รับหน้าที่บท. คนที่ 3 ท่านเป็นอาจารย์สอนภาษาไทย ข้อเขียนของท่านจึงนุ่มนวล ชัดเจนและกระชับ เป็นแบบอย่างการเขียนบทบรรณาธิการได้อย่างดี เนื้อหาสาระสะท้อนภาพมหาวิทยาลัยของเราในช่วงเวลานั้นอย่างชัดเจน จะเห็นได้ชัดว่า ภาพรวมของรามคำแหงเริ่มดีขึ้นแล้ว มีนักศึกษาสามัคคีรเขียนจำนวนมาก รามคำแหงกลายเป็นสังคมใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว คำพูดสั้น ๆ ของอาจารย์ประทีป "พบกันที่รามฯ" เป็นคำที่มีความหมายนอกเหนือความต้องการที่จะเห็นความรัก ความเป็นเพื่อนและการช่วยเหลือกันของคนในครอบครัวเดียว บท.บท.ชุดนี้ มีคุณค่าจนถึงกับมีสำนักพิมพ์ขอไปพิมพ์รวมเล่มเป็นพ็อกเก็ตบุค ชื่อ "พบกันที่รามฯ" แพร่หลายอยู่จนทุกวันนี้

รศ.อภิสิทธิ์ จันทร์วิมล ท่านเป็นนักกฎหมาย เมื่อเข้ามาจับหน้าที่บท. ท่านเน้นที่คุณภาพวิชาการที่จะนำไป



ศ.ดร.ดิศลา ทิมอกุลกุล



รศ.วังสวัตต์ แสงสุข



รศ.ประทีป วาทิกทินกร



รศ.อภิสิทธิ์ จันทร์วิมล



ศส.สุวิวัฒน์ ศรีวิฑูรย์ภักดิ์



รศ.ดร.ไพฑูริย์ อุทัยภักดิ์



รศ.สมพันธ์ เลขาฯ รบช.



รศ.จินตนา พรทิไลพรพณ



ศส.เอกชัย เอื้อเฟื้อ



รศ.ปวีณา พหลเทพ

ใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง เน้นการประพฤติตนอยู่ในกรอบวินัย บทบาทของท่านจึงมักถูกพูดถึงในทำนองท่านเข้มงวด จริงจังและชี้ไปถึงปัญหาทุกเรื่อง ส่วนงานเขียนของท่านชัดเจน ตรงไปตรงมาและสะใจคนรักรามฯ ด้วยกัน เหมือนอย่างยิ่งสำหรับเหตุการณ์ในวันรามฯ ช่วงเวลานั้นที่มักไปด้วยปัญหาจากจักรวาลด้าน

มาถึงสมัยของ ศส.สุวิวัฒน์ ศรีวิฑูรย์ภักดิ์ บทบาทของท่านสะท้อนภาพ.ร.ที่กำลังเติบโตรวดเร็วอย่างน่าทึ่ง ท่านมักจะถูกพูดถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นและจะเป็นปัญหาใหญ่ร่วมกันในอนาคต ชาวให้ทุกคนเตรียมตัวเผชิญปัญหาอย่างสุ่มรอบคอบ เรื่องที่ท่านปลุกกระตือรือร้นความคิดของพวกเราคือเรื่องที่เป็นเรื่องและพูดถึงเสมอ ก็ท่านเป็นนิกรวางแผนงานและเป็นกำลังสำคัญของมหาวิทยาลัยในการวางแผนแม่บทมาแต่ต้นอยู่แล้ว

รศ.อภิสิทธิ์ จันทร์วิมล ย้อนหลังมาวิชาการ บท.อีกวาระหนึ่ง ในตอนที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ปี 2526 นั้นแหละ ท่านเรียกตัวท่านเองว่า บท.สลดหะกือ

พอน้ำแห้งก็ถึงวาระของ รศ.ดร.ไพฑูริย์ อุทัยภักดิ์ รบ.ของเราเปลี่ยนรูปโฉมไปมากด้วยฝีมือท่าน จาก 8 หน้า เป็น 12 หน้า เนื้อหาเพียงไปด้วยวิชาการ บท.บท.ของท่านเปลี่ยนไปอีกแนวหนึ่ง ส่วนงานเขียนเป็นกันเองแต่อัดแน่นด้วยสาระทางวิชาการ นอกจากผู้อ่านจะได้ทราบความในใจที่ท่านต้องการแก้ปัญหาแล้ว ยังพลอยเรียนรู้วิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่และปรัชญาได้ประโยชน์อย่างมากอีกต่างหาก

ครั้งใหญ่ ชื่นฉ่ำเรื่องอภิมภคิต รศ.อภิสิทธิ์ และพัศสุ เข้ามาแทน บท.บท.ในช่วงเวลายาวนานถึง 3 ปี สะท้อนภาพหลายอย่าง รวมทั้งสะท้อนให้เห็นความไม่สู้จะขยับเขียนของบท.คนนี้ บท.บท.ในช่วงนี้จึงเป็นบท.บท.ที่สั้นที่สุดเท่าที่เคยมีมา นอกจากสั้นมากแล้ว ผู้คนยังไม่นับว่ามีคนอ่านอะไรอีก ๆ กัน ๆ เข้าใจยาก ถึงจะเข้าใจยาก

แต่ก็ยังมีคนเข้าใจดีในบางเรื่อง เป็นบท.คนเดียวที่ถูกนักศึกษาชื่นชมนักเลาต์บิทยใหญ่หนึ่งประศู ได้ตอบบทบรรณาธิการ ก็เรื่องของกลุ่ม "กูและมิ่ง" นั้นแหละ

ผ่านมาถึงช่วงเวลาของ รศ.จินตนา พรทิไลพรพณ บท.ท่านนี้ท่านเคยเขียนตอน มองสังคมในมุมกว้าง ท่านมักเอาเรื่องต่าง ๆ ในสังคมภายนอกที่ผู้คนสนใจ เช่น เรื่องนางงามจักรวาล นักชกแชมเปียนโลกของไทย แล้วโยงจุดเด่นในเรื่องนั้นหักมุมเข้ามาหาการศึกษา ท่านจะแฉแทรกสอนเรื่องดี ๆ ชวนคิดไว้ในตอนท้ายเสมอ

ศส.เอกชัย เอื้อเฟื้อ อดีตคณบดีสมัยแรกของ รบ. เข้ามารับหน้าที่คือ บท.บท.ของท่านประสบความสำเร็จชัดเจนเป็นที่ยอมรับก็คือ ท่านสามารถสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาได้ นักศึกษาอ่านบท.บท.ของท่านจะเข้าใจนโยบาย ความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง และความต้องการของมหาวิทยาลัยอย่างแจ่มชัด ตรงเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์อย่างแท้จริง

มาถึงสมัยปัจจุบัน รศ.ปวีณา พหลเทพ เป็น บท.ร. ข้อเขียนของบท.ท่านนี้ ไม่สู้จะสัมพันธ์กับบุคลิกภาพของท่านนัก ท่านเป็นอาจารย์วิทยาศาสตร์ที่สุภาพอ่อนน้อม พูดน้อย แต่ข้อเขียนทุกเรื่องกลับหวือหวา กล้าและคม ที่เด่นที่สุดคือ มักอ้างอิงแนวคิดของนักปรัชญาท่านเป็นฐานความคิดอยู่เสมอ บท.บท.ของอาจารย์ปวีณา มีค่าและเหมาะสมที่สุดสำหรับสังคมรามคำแหงที่เข้าที่เข้าทาง และมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนแล้วในขณะนี้

บทบรรณาธิการข่าวรวมคำแหง วรรณกรรมที่บันทึกเรื่องราวและบรรยากาศของรามคำแหงอย่างต่อเนื่อง ได้รวบรวมเป็น รบ.เขียนเล่ม ครบถ้วนทุกฉบับบริการผู้สนใจอยู่ที่หอสมุดของเราแล้ว

บรรยากาศต่าง ๆ ที่หลากหลาย การแก้ปัญหาและเรื่องอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงภาพนิ่งที่ถ่ายทอดบรรยากาศของสังคมลูกพ่อขุนฯ ของเรา มิใช่หรือ



# รับสมัครงาน

■ กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบเข้ารับราชการตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในทางที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักร ไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่าทางคอมพิวเตอร์

2. นักวิทยาศาสตร์ 3 วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่าทางเคมี

ผู้สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการกรม กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ถนนสมเด็จ พระนคร ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2533

■ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครสอบเข้ารับราชการตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 3 วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา ศิลปศึกษา ภาพถ่ายและเทคโนโลยีการพิมพ์ อุตสาหกรรมศิลป์ ออกแบบ นิเทศศิลป์ และมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี

ผู้สนใจสมัครที่แผนกสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต กรุงเทพมหานครหรือวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2533

■ โรงพยาบาลศิริราช รับสมัครสอบเข้ารับราชการตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางที่มีการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ได้ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

2. นักประชาสัมพันธ์ 3 วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหาร กฎหมาย หรือทางการศึกษาพาณิชยศาสตร์ ศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหกิจ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ และรัฐศาสตร์

ผู้สนใจสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ตึกอำนวยการชั้น 1 ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2533

■ สถาบันเพื่อการวิจัยและพัฒนาอีสานเขียว รับสมัครเจ้าหน้าที่วิจัยตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เศรษฐศาสตร์ 3 อัตรา วุฒิปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี

ผู้สนใจสมัครได้ที่ สถาบันเพื่อการวิจัยและพัฒนาอีสานเขียว 1740 ซอยนครพนมนคร ชั้น 4 ถนนศรีวิจิตรใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2533

■ มูลนิธิเด็ก รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำโครงการตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่สนามโครงการฯ วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี

2. เจ้าหน้าที่โครงการอาหารเพื่อสามเณร วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี

ผู้สนใจเขียนประวัติส่วนตัว และแสดงพรสวรรค์เกี่ยวกับปัญหาเด็กในชนบท อย่างน้อย 1 หน้า ส่งมายัง "โครงการอาหารเพื่อเด็กและชุมชน" มูลนิธิเด็ก 1492/3 ถนนเจริญนคร คลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2533

■ กรุงเทพมหานคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานเทศบาล ประจำเขตต่าง ๆ จำนวน 23 อัตรา วุฒิปริญญาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.6 เดิม หรือม.๓ หรือม.๓ ปัจจุบัน) เพศชาย มีความ



## “ลูกพ่อขุน”

ลูก เหล่ากอ สิบวงศ์ ผ่าพงค์เชื้อ  
พ่อ คือผู้ ก่อเกิด เพื่อเสริมส่ง  
ขุน คือเกียรติ ตักดีศรี ที่ทรง  
รวม กำนาง พระองค์ ผู้ทรงธรรม  
รู้ถ้อย สิ่ง ที่ดี มีประโยชน์  
อภัย โทษ ด้วยจิต ถิตสร้างสรรค์  
สิ่งใจ เสริม ศรีทธา สถาบัน  
ศึกษา มีน อุดมการณ์ อันกว้างไกล  
บูชา ด้วย เมตตาจิต วางประดิษฐ์  
พ่อขุน ผู้ ประภาคิต สัจจิตไว้  
สนอง ตาม ความหมาย สายเลือดไท  
คุณชาติ ให้ วัฒนา สถาพร ฯ

“กานนิต”

วันที่ ๓๑๑๐๐๓๒๑๕  
คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ว.



"If everyone speaks in his own way, I consider that anarchy rather than democracy. We compare this to a cart drawn by several buffaloes— one pulls to the right, one to the left, another remains standing. Can that cart advance?"

Phouml Yongvichit

“หากทุกคนพูดได้ตามใจชอบ ข้าพเจ้าคิดว่าย่อมเป็นรูปการปกครองแบบไร้ระเบียบมากกว่าการเป็นประชาธิปไตยเปรียบเสมือนกับการที่เกวียนถูกลากไปโดยกระบือหลายตัว คือไม่ทางขวามือ ก็ทางซ้ายบ้าง ยืนอยู่เฉย ๆ บ้าง เมื่อเป็นเช่นนั้นเกวียนจะไปทางไหนได้”

ท้าวภูมิ วรวิจิต

รักษาการในตำแหน่งประธานาธิบดีลาว

รวบรวมและเรียบเรียงแปลเป็นไทย โดย ดร.บรรพต วีระชัย

สูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. ต้องผ่านการเป็นทหารกองประจำการมาแล้ว หรือ จบ รต. ชั้นปีที่ 3

ผู้สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายการลูกจ้าง กองการเจ้าหน้าที่ (อาคารใหม่ ชั้น 4) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2533

■ การสื่อสารแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานการขนส่ง 1 วุฒิ ม.๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบเครื่องยนต์

ผู้สนใจสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ การสื่อสารแห่งประเทศไทย ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ บางเขน กรุงเทพฯ 10002 ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2533

■ สำนักสวัสดิการสังคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักวิชาการศูนย์เยาวชน(พลศึกษา) 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทางด้านพลศึกษา มีความสามารถทางด้านยิมเนสติก

ผู้สนใจสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการ สำนักสวัสดิการสังคม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ชั้น 4 ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2533

# 3 มหาวิทยาลัย

## รัตนชาติแท้หรือเทียม

พ.ศ.ธนาภิธ เอศวรณเทวี ภควิชเคมี คณะวิทยาศาสตร์



รัตนชาติ ซึ่งได้แก่ เพชร พลอยต่าง ๆ มีความงดงามทน เป็นของหายาก มีราคาสูง จึงไม่ต้องการเลยว่ามีมนุษย์จะต้องหาทางทำเทียมขึ้นมาอย่างแน่นอน

รัตนธรรมชาติ เขียนแบบเพชรนั้น มีหลายชนิด เช่น เพทาย ซึ่งมีค่าธรรมชนิที่ต่ำกว่าการกระจายแสงใกล้เคียงกับเพชร สามารถนำมาทำ เพื่อใส่ เมื่อเจียรในแล้วเหมือนเพชรมาก

นอกจากนี้ยังมีรัตนสังเคราะห์เขียนแบบเพชร เช่น สตรอนเซียนไททานเนต แม็ก ซิจีจี และดีวิกเซอร์โคเนีย ซึ่งรู้จักกันในเมืองไทยว่า เพชรรัสเซีย

พลอยที่มีราคาสูง และหายาก เช่น หินทิพย์ ไพลิน มรกต ก็มีที่ทำเทียมเช่นเดียวกัน อาจทำโดยวิธีการสังเคราะห์ เรียกว่า พลอยสังเคราะห์ ซึ่งมีส่วนประกอบและคุณสมบัติทางแสงเหมือนพลอยธรรมชาติ

อีกวิธีหนึ่ง คือ ใช้พลอยเนื้ออ่อนที่มีคุณภาพดีมาทำปลอม เช่น ใช้โกเมนเนื้อแดงมาทำปลอมเป็นทับทิม นอกจากนี้ อาจใช้วิธีปะ เช่น ไพลิน ประกอบกับไพลินสังเคราะห์ โกเมนประกอบกับแก้ว

รัตนชาติ มีถึง 70 ชนิด ทั้งยังมีรัตนชาติสังเคราะห์ และทำเทียมอีกมากมาย ทำให้การตรวจรัตนชาติยุ่งยากซับซ้อนมาก นอกจากผู้ตรวจจะต้องมีความเชี่ยวชาญแล้ว การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ก็จะช่วยให้การตรวจแม่นยำขึ้น

การตรวจรัตนชาติขั้นต้น ในขั้นแรกเป็นการดูด้วยตาเปล่า เพื่อแยกชนิดของรัตนชาติอย่างคร่าว ๆ

ขั้นที่ 2 เป็นการตรวจละเอียด โดยใช้แว่นขยายหรือ กล้องจุลทรรศน์ การตรวจในขั้นนี้จะสามารถแยกรัตนชาติจริงออกจากของสังเคราะห์หรือเขียนแบบได้ เช่น ทับทิมธรรมชาติ มักจะมีมลทิน แต่ทับทิมสังเคราะห์จะปราศจากมลทิน หรือมีมลทินที่มีลักษณะไม่เหมือนมลทินธรรมชาติ เมื่อดูด้วยกล้องขยาย

ขั้นตอนไปเป็นการตรวจโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น เครื่องวัดธรรมชนิที่หนักของแสงหรือการหักเหของแสงจำเพาะโดยประมาณ โดยดูอัตราการงอหรือลอมของรัตนชาติในของเหลวที่หนักกว่าน้ำ เช่น เพชรเทียม บางชนิดจะจมในของเหลวเร็วกว่าเพชรแท้

นอกจากนี้ เพชรเทียมจะหนักกว่าเพชรแท้ประมาณเกือบเท่าตัวในขนาดเม็ดที่เท่ากัน อีกทั้งยังมีประกายแพรวพราว เล่นสีรุ้งมากกว่าเพชรแท้เสียอีก

รัตนชาติสังเคราะห์หรือทำเทียมนั้น มีอยู่มากมายทั้งองศาตา คือจากตาเปล่าหรือใช้แว่นขยายก็อาจจะมองว่าเป็นของแท้หรือเทียม มีคุณภาพพอสมควรหรือไม่



# ทัศน:จากผู้อ่าน "ข่าวรามคำแหง"

## รองศาสตราจารย์ชุกศักดิ์ สิริฉิล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

“อ่านเป็นประจำ มีความเห็นว่า ข่าวรามคำแหงได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี ในระยะหลัง ๆ ได้เห็นคอลัมน์ใหม่ ๆ ซึ่งที่เห็นคือความรู้ทางวิชาการและการบริการสังคมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ทำให้ข่าวรามคำแหงมีเนื้อหาสาระมากยิ่งขึ้น ในด้านเนื้อหา เหมาะสมทีเดียว ส่วนเรื่องราคาที่ยกถามองในแง่กำไร-ขาดทุน ก็คงจะเห็นได้ชัดเจนว่า ขาดทุนอยู่แล้ว แต่ก็ถือว่าเป็นการบริการสังคม บริการนักศึกษา และมองว่ามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อมวลชน เราคงไม่คิดถึงเรื่องกำไร-ขาดทุนสำหรับข่าวรามคำแหงเลยก็ได้ สำหรับข้อเสนอแนะ เนื่องจากที่ให้อิทธิพลแก่นักเรียนอยู่แล้ว สิ่งที่เราคิดว่าควรทำและควรปรับปรุงเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง แต่จะทำหรือปรับปรุงอย่างไร ควรเป็นความถักที่อิสระของคณะกรรมการ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาในกรอบของความเหมาะสมในฐานะที่เป็นสื่อกลางที่จะสร้างความเข้าใจอันดีต่อกิจการของส่วนรวม”



## รองศาสตราจารย์อัมพร ปิ่นทวี

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ม.ร.

“อ่านเป็นประจำทุกสัปดาห์ มีความเห็นว่า ข่าวทำหน้าที่เป็นสื่อกลางที่ดียิ่งระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์แก่มวลชน ทั้งหลายที่จะได้ทราบความเคลื่อนไหว กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในด้านวิชาการความรู้เฉพาะสาขาที่ผลิตสอนในมหาวิทยาลัย ครบถ้วนทั่วไป ข่าวมหาวิทยาลัย และวงการศึกษาน่าสนใจ บทความทางวิชาการ การรับสมัครงาน ข้อคิด ปัญหาการศึกษาที่ควรปฏิบัติ และเสนอแนะหนังสือที่ดี ฯลฯ ในด้านเนื้อหา ได้มีการพัฒนาตั้งแต่ปี 2514 จนถึงปัจจุบัน อย่างดีและเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยและการเปลี่ยนแปลงของความรู้ในโลกข่าวสาร ราคาจำหน่ายควรกำหนดราคาฉบับละ 1 บาท ข้อเสนอแนะ 1. ข่าวรามคำแหงควรจัดทำสรรพนามเพื่อความ เป็นเครื่องมือช่วยค้นหาเรื่องที่ผู้อ่านต้องการอย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยจัดทำปีละ 3 ครั้ง (4 เดือนต่อ 1 ครั้ง) 2. มีความประสงค์ที่จะเชิญชวนให้นักศึกษาทุกคนรับข่าวรามคำแหง เพื่อการเรียนรู้ของตนเอง เพราะข่าวรามคำแหง จะเป็นคู่มือที่จะช่วยให้ทราบแนวทางการเรียน กิจกรรม ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา ฯลฯ”



## รองศาสตราจารย์จันทน์ จานีรัตน์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

“อ่านเป็นประจำ นอกจากมีงานอื่นมากอาจมีเว้นบ้าง มีความเห็นว่า สาระส่วนใหญ่มีความเหมาะสมดี แต่ข่าวภายในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะกิจกรรมมีมาก ควรได้เลือกกิจกรรมที่สำคัญจริง ๆ จึงได้สรุปประกอบ ถ้าข่าวที่ไม่สำคัญลงเฉพาะข้อความก็เพียงพอ ในด้านเนื้อหา เหมาะสมดี แต่ก็ยังมีควรพยายามให้กระจายวิชาที่เป็นประโยชน์โดยทั่ว ๆ ไป ก็จะได้ ราคาจำหน่ายฉบับละ 75 สตางค์ “เหมาะสม” ข้อเสนอแนะ ควรเป็นความรู้ที่ ๆ ไม่ใช่ในชีวิตประจำวันได้บ้างก็จะดี เช่น กฎหมายชาวบ้าน ข่าวกวีมีมูลค่าเพิ่มและโดยเฉพาะบทความเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนช่วงเวลานั้น ๆ”



## รองศาสตราจารย์อิทธิพิณธ์ พุทธิบุตร

อาจารย์คณะรัฐศาสตร์

“อ่าน มีความเห็นทั่ว ๆ ไปคือ น่าจะใช้ประโยชน์ในฐานะสื่อการเรียนการสอนระหว่างมหาวิทยาลัย-อาจารย์กับนักศึกษาได้มากกว่าที่เป็นอยู่ใน ด้านเนื้อหา ขาดความชัดเจนในเนื้อหาพอ เนื้อหาจึงสืบสืบเป็นจับฉ่าย ราคาจำหน่ายฉบับละ 75 สตางค์ ถูกเกินไป ถ้าวางราคาจะราคาอะไร ต้องหาต้นทุนก่อน อาจบวกค่าจัดการเพิ่ม 20%”



## รองศาสตราจารย์ประจวบวรรณ ฤกษ์สุวรางกูร

หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

“นาน ๆ อ่านที ไม่ดีพอ ควรปรับปรุงแก้ไขให้มีเนื้อหาด้านวิชาการมากกว่านี้ และมีข่าวสังคมภายใน ภายในนอกแบบสรุปข่าว ในด้านเนื้อหา ไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงให้ดีกว่านี้และมีบทความด้านต่าง ๆ มากกว่านี้ ควรมีกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทุกด้าน ราคาจำหน่าย ควรขาย 1.00 บาท มีข้อเสนอแนะคือ ให้ปรับปรุงทุกด้านและเพิ่มคอลัมน์ต่าง ๆ”



## ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ติสสะถาวร

ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

“ได้อ่านข่าวรามคำแหงเป็นประจำ เพราะเป็นสื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่ แต่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า น่าจะเป็นสื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ด้วย ในด้านเนื้อหา ข่าวบทความที่เป็นอยู่ไม่ครอบคลุมตอบข้อสงสัยมากนัก ไม่พอ ควรเพิ่มเติมในส่วนที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่การให้ข่าวหรือความรู้ ตลอดจนสารคดีที่น่าสนใจคือคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ตลอดจนเรื่องบางเรื่องต่าง ๆ ด้วย เป็นต้น ราคาจำหน่ายฉบับละ 75 สตางค์ เหมาะสมทีเดียว ข้อเสนอแนะนั้น ควรสรุปแบบคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์รายวันเป็นหลัก หรืออาจเทียบเคียงกับหนังสือพิมพ์ของมหาวิทยาลัยอื่น เช่น ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น เพื่อตัวของเราเมื่อไรขาดตกบกพร่องบ้าง โดยอาศัยความรู้ทางวิชาการหนังสือพิมพ์ และเทคนิคต่าง ๆ เข้าช่วย จะทำให้ได้รูปแบบที่ตรงตามและมีเนื้อหาที่น่าสนใจตลอดตาผู้อ่านข่าวรามคำแหงทุก ๆ กลุ่มได้”



## ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตฤณการ หันจุหงษ์

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์

“อ่านเป็นประจำ มีความเห็นทั่ว ๆ ไปว่า ข่าว ยังขาดบทความที่น่าสนใจ โดยเฉพาะเหตุการณ์ข่าวรอบ ๆ ตัวที่ภายในประเทศและข่าวต่างประเทศ ควรมีการวิเคราะห์ข่าวให้เห็นเหตุการณ์ ซึ่งคนทั่ว ๆ ไปสนใจ ราคาจำหน่ายฉบับละ 75 สตางค์ คิดว่าถูกเกินไปควรขึ้นเป็น 1.50-2.00 บาท อย่างไรก็ตามน่าจะว่า บทความทางวิชาการหลังจากที่ส่งต้นฉบับไปแล้ว



บางครั้งก็กินระยะเวลาเกินกว่าจะได้พิมพ์ ควรเปิดโอกาสให้แก่นักบทความทางวิชาการมีโอกาสที่จะได้ส่งพิมพ์รวดเร็วขึ้น”

## รองศาสตราจารย์ ศานนิตย์ วิธูมฤต

อาจารย์คณะรัฐศาสตร์

“ข่าวรามคำแหงต้องทำให้คนอ่านมีความรู้สึกว่าได้ประโยชน์จากการอ่าน อย่าไปเน้นการเมือง (ระดับมหาวิทยาลัย) มากเกินไป เท่าที่ผ่านมากในอดีตรวมข้อดีข้อเสียว่า ข่าวรามคำแหงที่ออกนอกเสียงของผู้บริหาร (มหาวิทยาลัย) ใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ตัวเอง เกือบทำให้ผมไม่อยากจะอ่านข่าวรามคำแหง ในอดีตที่ผ่านมาผมเคยรับผมว่าเป็นการที่ไม่เหมาะสม ถ้าข่าวรามคำแหงให้ข้อมูลให้ความรู้กับนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จริง ๆ จะต้องเน้นในเรื่องคุณภาพให้มากขึ้น อย่าไปเน้นเฉพาะเรื่องผู้บริหารอย่างเดียว ต้องมีความรับผิดชอบว่า “ข่าวรามคำแหง” เป็นสื่ออีกอันหนึ่งที่จะให้ความรู้กับผู้อ่าน” ผมขอตั้งสังเกตว่าการใช้ข่าวรามคำแหง เป็นกระบอกเสียง แทนที่จะได้ผลดี กลับกลายเป็นผลเสียต่อผู้บริหาร การประชาสัมพันธ์ตัวองมากเกินไปคนก็ไม่อยากอ่าน เห็นแล้วอาจจะโยนทิ้งถึงขยะเลย ถ้าแก้จุดนี้ได้ ข่าวรามคำแหงจะเป็นที่สนใจของผู้่านมากขึ้น ส่วนข้อเสนอแนะผมว่า น่าจะติดตามบทความที่ลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ถ้าเห็นว่าดี หรือเห็นข่าวที่มีค่ามาก น่าจะเอามาตีพิมพ์ซ้ำได้ เพราะบางบทความในหนังสือพิมพ์รายวันคนได้อ่านอยู่ในวงแคบ ผมเชื่อว่านักศึกษาจำนวนมากไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์นะเพียงแต่ว่าดีก็คัดลอกเอาลงจากเจ้าของก่อน หรืออาจจะสรุปลงก็ได้ เราอาจจะจัดเจ้าหน้าที่คอยติดตามเรื่องนี้ผมว่าน่าจะเป็นผลดีนะครับ”



## รองศาสตราจารย์อภิญญา พานิชอิทธิ

อาจารย์คณะนิติศาสตร์

“อ่านเป็นประจำ แต่ปัจจุบันกำหนดการออกของข่าวรามคำแหง มักจะไม่ตรงตามกำหนด น่าจะแก้ไขให้ได้มาตรฐาน และแน่ใจได้ว่า ทุกเช้าวันจันทร์จะพบกับข่าวรามคำแหงแน่นอน มีความเห็นทั่ว ๆ ไปว่า ข่าวรามคำแหงเป็นสิ่งที่มีความประโยชน์มากในด้านการสื่อสารข่าวต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยไปสู่คณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ ควรขยายขอบข่าย หรือเป้าหมายไปสู่นักศึกษากลับ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ถึงปัญหาของมหาวิทยาลัย รับทราบข่าวของมหาวิทยาลัยรวมทั้งอาจเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วย ในด้านเนื้อหาต่าง ๆ โดยทั่วไปอยู่เกณฑ์ดี แต่ควรเพิ่มคอลัมน์เกี่ยวกับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ได้มีโอกาสเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับองค์การบริหาร จัดทำแยกฉบับต่างหาก ควรลงเฉพาะข่าวกระบวนวิชาเท่านั้น ราคาจำหน่าย ค่อนข้างถูกมาก ๆ ควรปรับปรุงเรื่องราคาให้มีลักษณะที่คุ้มทุนในด้านการจัดพิมพ์ ค่าตอบแทนตำแหน่งต่าง ๆ บทความ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่ควรให้มหาวิทยาลัยรับภาระ นอกเหนือจากเงินเดือนสวัสดิการซึ่งมหาวิทยาลัยรับภาระอยู่แล้ว มีข้อเสนอแนะคือ ควรปรับเป้าหมายการสื่อสารไปสู่กลุ่มบัณฑิตที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งถ้าทำได้แล้ว ข่าวรามคำแหงจะเป็นศูนย์รวมของ “รามคำแหง” อย่างแท้จริง ทุกคนที่เป็นรามคำแหงน่าจะรู้ ทั้งหลายอย่างใด ๆ จะมีชื่อร่วมกันคือ “ข่าวรามคำแหง” ครับ”

# ทัศน:จากผู้อ่าน "ข่าวรวมค่าแหง"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ หนองกิจ  
อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์



"อ่านบ่อย ๆ มีความเห็นทั่ว ๆ ไปว่าดีอยู่แล้ว แต่อยากให้ตรงเวลากว่านี้ เพราะจะทำให้เรื่องบางเรื่องล้ำสมัย โดยเฉพาะข่าวรับสมัครงาน ซึ่งก็น่าจะเป็น เป็นคอลัมน์บริการที่ดี คอลัมน์หนึ่ง ถ้าออกซ้ำก็แทบจะไม่มีประโยชน์เลยเลยเวลาไปแล้ว บทความใหญ่ ๆ ก็ดูจะทันต่อเหตุการณ์ เนื้อหาของข่าว บทความ กิจกรรมต่าง ๆ เหมาะสมอยู่แล้ว ราคาจำหน่ายขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ ว่าเพื่อการตีหรือเพื่อการบริการ ถ้าราคาตั้งจำหน่าย 75 สตางค์ ไม่ทำให้มหาวิทยาลัยต้องขาดทุนมาก และทำเพื่อบริการหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรหรือประชาชนของรวมค่าแหง ก็น่าจะคงไว้ต่อไป ข้อแนะนำคือ 1. นำจะมีการประเมินบทความ (ประจำ) จากผู้อ่านประมาณ 3-6 เดือนต่อครั้ง 2. การบริการทางด้านวิชาการ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวิชาที่เปิดสอน ทบผู้สอน การสรุปเนื้อหาคิดว่าควรมีการประชาสัมพันธ์ด้านวิชาการของคณะต่าง ๆ รวมทั้งสำนักและสถาบันด้วย 3. จากสถิติที่เคยรวบรวมกับมีมติตรงส่วนแห่งที่จบการศึกษาไป น่าจะประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาปัจจุบันได้ทราบบ้างว่าแต่ละ (สาขาวิชา) คณะที่ จบไม่มีโอกาส ๕ การทำงานด้านใดบ้าง เพื่อเป็นแนวทางของนักศึกษาในการหางานภายหลัง รวมถึงความต้องการของตลาดงานด้วย"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเชษฐ์ วัฒนิกัมภ์  
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์



"ข่าวรวมค่าแหง เป็นข่าวที่อ่านและติดตามมาโดยตลอด ตั้งแต่ฉบับเริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน เพราะในฐานะที่ทำงานให้กับมหาวิทยาลัยและเป็นส่วนหนึ่งของประชากรข่าวรวมค่าแหง จึงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ 1. อยากให้เสนอข่าวที่ทันเหตุการณ์โดยเร็ว 2. ข่าวรวมค่าแหงควรออกให้ตรงตามกำหนดเวลา 3. ควรเสนอบทความอย่างสม่ำเสมอทุกเล่ม 4. อยากให้เปิดคอลัมน์ใหม่ชื่อว่า "สัปดาห์มีอะไรในรั้วรามฯ" ในด้านเนื้อหาที่ผ่านมาสสำหรับบทความ ข่าวหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจที่เห็นว่าเหมาะสมดี แต่ไม่อยากจะให้มีการผูกขาดในคอลัมน์นี้ ซึ่งอยากจะให้มีความหลากหลายทางความคิดเกิดขึ้นจากนักวิชาการโดยทั่ว ๆ ไปให้มากขึ้น เรื่องราคามีความเห็นที่ สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นเพื่อความเหมาะสมของข่าวรวมค่าแหง ก็ควรจะเห็นใจมหาวิทยาลัยบ้างโดยเพิ่มเป็นฉบับละ 1 บาทก็จะได้ ทั้งนี้จะเห็นได้จากตัวอย่างเช่น เคียงเพชร เคียงเพชร เคียงเพชร เคียงเพชร 1 บาทแล้ว ข้อแนะนำก็คือ 1. ควรพิจารณารูปแบบของข่าวรวมค่าแหงบ้าง เพื่อให้ทันสมัยและมีความงามมากขึ้น 2. เนื้อหาสาระควรประชาสัมพันธ์เชิญนักเขียนให้มาลงอย่างสม่ำเสมอ 3. ควรเพิ่มคอลัมน์ที่ส่งเสริมพัฒนาทางปัญญาและจิตใจบ้าง เช่น คอลัมน์ข้อคิดจากธรรมะ เป็นต้น 4. ควรมีปฏิทินจากมหาวิทยาลัยในทุกภาค ทุกคณะ ทุกศูนย์ โดยมีคอลัมน์ให้ชื่อว่า "สัปดาห์มีอะไรในรั้วรามฯ" เป็นต้น"

รองศาสตราจารย์พนม เพ็งมีลา  
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์



"อ่านเป็นประจำครับ อ่านข่าวมหาวิทยาลัย อ่านบทความต่าง ๆ อ่านคอลัมน์กฎหมาย วิทยาศาสตร์ คำถามจากนักศึกษา ฯลฯ ความเห็นทั่ว ๆ ไปคิดว่า เป็นสื่อกลางที่ดีที่นักศึกษาทั่วไป โดยเฉพาะนักศึกษาที่ไม่ได้มาเรียนประจำจะได้อาศัยอ่านข่าวมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะข่าวการสอบข่าวกระบวนการวิชาที่เรียน ผลการสอบ การเปิด-ปิดรับนักศึกษาใหม่ ฯลฯ ในด้านเนื้อหาเหมาะสม เพราะเมื่ออ่านแล้วจะพบว่าทั้งอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจะได้ประโยชน์จากข่าวสารอันนี้ แต่ที่น่าสังเกตมีบทความ หรือข่าวจากนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนเนื้อหาออกจะอ่านบทความสาระจากนักศึกษาต่างจังหวัด ราคาจำหน่ายฉบับละ 75 สตางค์ ไม่ทราบว่าเป็นต้นทุนเท่าไร คิดฉบับละเท่าไร ความเห็นคือควรลดราคาตามราคาต้นทุน ไม่ควรให้ขาดทุนหรือไม่ควรจะค่ากำไร เพราะเป็นข่าวสาระระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา ข้อแนะนำก็คือ บทความถ้ามีประจำเป็นการดีทีเดียว คอลัมน์กฎหมายและวิทยาศาสตร์ได้ประโยชน์มาก ถ้ามีคอลัมน์ภาษา ศาสนา คำสุกเมิต ฯลฯ จะทำให้ผู้อ่านยิ่งขึ้น ยิ่งกว่านั้นคอลัมน์ปัญหาคำถามจากนักศึกษา นักศึกษาจะได้ประโยชน์มากกว่าทีเดียว อยากจะให้คำถามจากนักศึกษาให้มากกว่า"

ดร.สุวิมล อังควานิช

งานบัณฑิตศึกษา สวป. ชั้น 3



"อ่านเป็นประจำ มีความเห็นทั่ว ๆ ไป ว่า เป็นสิ่งดี เป็นสื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา ในด้านเนื้อหาควรเพิ่มบทความที่มีเนื้อหาสาระกระจายให้ทุกสาขา ความมีคอลัมน์สร้างสรรค์ภาพลักษณ์ในทางที่ดีของมหาวิทยาลัยได้มากขึ้น ราคาจำหน่ายฉบับละ 75 สตางค์ นั้นเป็นราคาถูกเกินไป ควรเพิ่มราคาขึ้นให้เป็นราคาที่พออยู่ได้พอคุ้มทุน ไม่ควรให้มหาวิทยาลัยมีภาระมากเกินไป ผู้อ่านคงไม่มีปัญหาได้ทราบถึงเหตุผลความจำเป็น มีข้อแนะนำคือ ควรออกให้ตรงกำหนดเวลา ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ควรมีฉบับพิเศษ และมีเนื้อหาแทรกเพิ่มเติม เช่นฉบับปฐมฤกษ์ หรือ ปีฉิมนิเทศ นอกจากนี้ควรประชาสัมพันธ์ความสำคัญของข่าวรวมค่าแหง ให้นักศึกษาเห็นความสำคัญมากขึ้น ข่าวสารควรมีความรวดเร็ว โดยคำนึงถึงนักศึกษาต่างจังหวัดด้วย"

วันทนา วัชรวิมล

ภาควิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ร.

"อ่านบ้างเป็นครั้งคราว มีความเห็นทั่ว ๆ ไปว่า เนื้อหาดี ส่วนใหญ่ตรงตามที่หนังสือพิมพ์รายงาน บทความหรือข่าวทางด้านการเมืองทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย น่าจะมีความเห็นหรือการวิพากษ์วิจารณ์ วิเคราะห์จากเจ้าของบทความนั้น ๆ ในด้านเนื้อหา เหมาะสมดีแล้ว เพื่อคอยเตือนสติบุคคลทั่วไปโดยมิได้เจาะจงกลุ่มผู้อ่าน ราคาจำหน่าย



ฉบับละ 75 สตางค์ คิดว่าถูกเกินไป ควร 1 บาทไปเลย มีข้อแนะนำคือ 1. เพิ่มบทความหรือแทรกข้อเขียนในเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ของผู้เขียนข่าวหรือบทความ 2. เพิ่มสาระเกี่ยวกับมุมมองภายนอกมหาวิทยาลัย อันมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย"

รองศาสตราจารย์เฉลิมพล ศรีรัมย์  
อาจารย์คณะรัฐศาสตร์



"อ่านประจำ มีความเห็นโดยทั่วไปรูปแบบและเนื้อหาดี เหมาะสม ในด้านเนื้อหาโดยส่วนใหญ่ดี เหมาะสมกับรูปแบบของขร ยกเว้นเคยสงสัยว่าพบอาจารย์ผู้สอน" ซึ่งใช้นี้เอ็งมัก (ประมาณ 1 หน้า โดยเฉลี่ย) แต่เนื้อหาสาระไม่ค่อยน่าสนใจเท่าที่ควร เพราะมักจะมีเนื้อหาที่เนื้อหาสาระที่สอนและบางครั้งนำเอาสารบัญจากหนังสือตำราเสนอทั้งคืน (อาทิเช่น ข. ฉบับที่ 51 ปีที่ 19) ทำให้ดูแข็ง น่าเบื่อ ราคาจำหน่ายฉบับละ 75 สตางค์ ถ้าราคาจำหน่ายในปัจจุบันคุ้มทุนแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องปรับราคาใหม่ แต่ถ้าต่ำกว่าจุดคุ้มทุน ก็ควรปรับราคาเพิ่มขึ้น มีข้อแนะนำคือ คอลัมน์ "พ. อาจารย์ผู้สอน" ควรลดเนื้อที่ลงสักครึ่งหนึ่ง หรือไม่ก็ควรเปลี่ยนแนวของเนื้อหาสาระที่เสนอ ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีลักษณะเป็นวิชาการล้วน ๆ เช่น ความประทับใจของอาจารย์ในการสอนวิชานั้น ๆ ตัวอย่างแปลก ๆ ตลก ๆ เกี่ยวกับการสอน การเรียน การสอบ SHEETS หน้ารวมฯ ผู้ตำราของอาจารย์ได้หรือไม่ เป็นต้น"

จตุพร ขวัญเมือง

บรรณาธิการ 5 สำนักหอสมุดกลาง ม.ร.



"อ่านทุกฉบับ และขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมมาด้วยว่า ทางสำนักหอสมุดกลาง ได้จัดทำบรรณารักษ์ช่วยกันคว้าบทความจากข่าวรวมค่าแหงแยกไว้โดยเฉพาะ รวมทั้งสารบัญข่าวรวมค่าแหงของทุก ๆ เดือน ผู้ที่สนใจจะอ่านฉบับย้อนหลังติดต่อได้ที่ ห้องวารสาร ชั้น 1 ตึก 2 มีความเห็นทั่ว ๆ ไปว่า ข. เป็นน.ส.พ.ภายในที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข่าวสารความรู้ กิจกรรม และกาชำนองงานของมหาวิทยาลัย ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของ ม.ร. ได้เป็นอย่างดี ในด้านเนื้อหาของน.ส.พ. เขียนได้ดีสั้น กระชับได้ใจความ แต่การตีพิมพ์บางฉบับยังไม่ค่อยชัดเจนและยังมีคำที่สะกดผิด การจัดทำคอลัมน์ต่าง ๆ เหมาะสม โดยเฉพาะสรุปข่าวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์มีประโยชน์ต่อผู้อ่านที่พลาดข่าวสารสำคัญ ๆ ได้เป็นอย่างดี ส่วนคอลัมน์รับสมัครงาน อะไรที่ไหนควรคงไว้ตลอดไป เนื่องจากกลุ่มผู้อ่านส่วนหนึ่งเป็นนักศึกษาที่ต้องการทราบข่าวความเคลื่อนไหวในเรื่องเหล่านี้ ราคาจำหน่าย ควรเพิ่มเป็นฉบับละ 1 บาท ตามราคาวัสดุที่เพิ่มขึ้น และควรจะมีประชาสัมพันธ์ให้ข. เป็นที่แพร่หลายในหมู่นักศึกษามากขึ้น มีข้อเสนอแนะ ข. นอกจากจะเสนอข่าวสารแล้วควรมีคอลัมน์ประจำที่เป็นบทความทางวิชาการ หรือบทความในเรื่องทั่ว ๆ ไป ที่มีคุณค่าต่อผู้อ่าน รวมทั้งบทสัมภาษณ์บุคคลที่มีชื่อเสียงและความสามารถในวิชาชีพต่าง ๆ ถิ่นแนวความคิดและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่นำไปสู่ความสำเร็จ เพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับนักศึกษาและผู้อ่านเพื่อ

# ทัศน:จากผู้อ่าน "ข่าวรวมค่าแหบ"

**เสวต วิทยารุ่งเรืองศรี**  
นายกสมาคมนักศึกษาเก่า ม.ร.



"อ่านประจำ มีความเห็นว่าเป็นสื่อที่ดีต่อนักศึกษา แต่นักศึกษาให้ความสนใจต่อข่าวรามาน้อยมาก ทั้ง ๆ ที่ข่าวรามฯ ก่อเกิดพร้อมกับมหาวิทยาลัย อธิการบดีควรชี้แนะให้นักศึกษาเป็นสมาชิก ส่วนเนื้อหาข่าวบทความเหมาะสม แต่ด้านข่าวล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ ราคาจำหน่ายฉบับละ ๑ บาท จะเหมาะสม ชื่อนำหน้า ผมคิดว่ามหาวิทยาลัยควรเก็บค่าสมาชิกกับนักศึกษาใหม่ทุกคน เพื่อทราบข่าวสาร และให้มีส่วนให้ข้อคิดเห็นกับทางมหาวิทยาลัยโดยให้ข่าวรามฯ เป็นสื่อกลางของประชากรรามฯ ทุกคน"

**ธีรวัฒน์ ไกรสินธุ์**  
นายกองค์การนักศึกษา ม.ร.



"อ่านเป็นประจำ มีความเห็นว่า เป็นสื่อที่สำคัญพอสมควร ที่จะให้ความรู้ ข่าวสารต่าง ๆ กับประชากรของรามคำแหง ตลอดจนถึงหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัยต่าง ๆ สมควรที่จะได้รับการสนับสนุนให้คงอยู่และพัฒนาอีก ๆ ขึ้นไป ในด้านเนื้อหา พัฒนาจากที่นำมาพอสมควรทีเดียว แต่ควรจะเน้นเรื่องของข่าว บทความ ที่มีลักษณะสะท้อนปัญหารามฯ หรือเสนอแนะทางออกให้มากกว่าที่เป็นอยู่ รวมถึงควรจะทำให้ความสำคัญกับกิจกรรมนักศึกษาให้มากกว่านี้ ขอสนับสนุนแนวความคิดเรื่องของการเปิดให้ข่าวรามฯ ในเวทีของบทความ จากส่วนต่าง ๆ ในรามฯ ราคาจำหน่ายฉบับละ ๗๕ สตางค์ นั้น ขึ้นอยู่กับคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญ และขอเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่า การกำหนดราคาข่าวรามฯ นั้น ควรจะ "อยู่ได้โดยตัวเอง แต่ไม่หวังกำไร" มีข้อเสนอแนะว่า ๑. จะต้องมียุทธศาสตร์ที่แน่นอนระดับหนึ่ง (ไม่เป็นแค่เรื่องมือใคร นอกจากนักศึกษาและประชาชน) ๒. ควรจะกระจายสื่อตัวนี้ให้แพร่หลาย ถ้าจำเป็นควรจะทำประชาสัมพันธ์ข่าวรามฯ ด้วยสื่อต่าง ๆ ด้วย ๓. เนื้อหา ขอให้เน้นสิ่งที่เห็นผลกระทบต่อสังคมด้วย (รามฯ ไม่ได้อยู่ในอวกาศ) ๔. ถ้าหากต้องการกระจายสื่อให้แพร่หลายโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ เช่น นักศึกษาที่ไม่ค่อยสนใจในสิ่งรอบข้าง ควรจะปรับปรุงรูปแบบของข่าวรามฯ ด้วย เช่น อาจจะมีข่าวภาคหัวตัวโต ๆ เรื่องที่กระทบกับนักศึกษาโดยตรง ๕. ขอให้กำลังใจทีมข่าวรามฯ ให้ยืนหยัดทำงานรับใช้ส่วนรวมต่อไป มีอะไรให้ อ.ศ.ม.ร.รับใช้ เชิญที่ อ.ศ.ม.ร. ครับ"

**ศุวิษา กลิ่นทะ**  
ประธานกลุ่มสื่อสามวอลชน ม.ร.  
บรรณาธิการ น.ส.พ.เบ็ตราม



"อ่านบ้างไม่อ่านบ้าง มีความเห็นทั่ว ๆ ไปว่า เนื้อหาสาระดี แต่ค่อนข้างหนักด้านวิชาการไปหน่อย รูปเล่มดี ในด้านเนื้อหาที่เหมาะสมดีแล้ว ราคาจำหน่ายฉบับละ ๗๕ สตางค์ คิดว่าถูกไป ควรเพิ่มเป็น ๑ บาท"

**กมล น่าง**  
ประธานสถาบันจิตแห่งประเทศไทย  
และกรรมการบัณฑิตรุ่น ๑๕ ม.ร.



"อ่านครบ บางปีก็สมัครเป็นสมาชิกด้วยและบางปีก็ซื้อปลีกอ่านเป็นประจำโดยให้ความสนใจข่าวรามฯ เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ ซึ่งผมอ่านเป็นประจำ ขณะนี้ผมจบแล้ว และได้สมัครเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์อีกด้วย ก็ได้ติดตามข่าวรามฯ มาโดยตลอด เพราะต้องทำตัวให้เป็นคนทันสมัยอยู่เสมอ ข่าวรามฯ ถูกที่สุดเมื่อเทียบกับเนื้อหาที่ครบถ้วน อย่างไรก็ดีผมว่าอย่าลบบทบาททางวิชาการที่หนักเกินไปบางที่นักศึกษาที่รับไม่ได้ ในด้านเนื้อหา พยายามอย่าลงข่าวของผู้บริหารให้มากนัก ต้องลงเรื่องกิจกรรมของนักศึกษาให้มาก เพราะเมื่อมีนักศึกษาก็ต้องมีมหาวิทยาลัย และหาข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มาก ๆ ราคาจำหน่าย ควรจะขึ้นราคาเป็น ๑ บาท ตั้งแต่แล้วเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ ทำไม่บอกกัน ดัดใจใจ ข้อเสนอแนะว่า ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอย่าใช้ข่าวรามฯ เป็นกระบอกเสียงมากเกินไป ดังคำพูด "วันดีชาติอนาถาเมือง" และให้เน้นบทบาทของนักศึกษา เช่นองค์การนักศึกษาและสมาคมนักศึกษา"

**นายจร นาคมูล**  
ประธานสภานักศึกษา



"อ่านเป็นประจำ มีความเห็นทั่ว ๆ ไปว่า ไม่อยากให้เป็นสื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา แต่เพียงอย่างเดียว แต่น่าจะเป็นเวทีที่ให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์มากกว่านี้ ในด้านเนื้อหา นอกเหนือจากข่าวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแล้ว ข่าวความเคลื่อนไหวของกิจกรรมนักศึกษาให้มากขึ้น บทความปัจจุบันนี้น้อย ควรจะเพิ่มและเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมให้มาก ราคาจำหน่ายฉบับละ ๗๕ สตางค์ ซึ่งเป็นราคาปัจจุบันเหมาะสมแล้ว มีข้อเสนอแนะว่า ควรจะเปิดคอลัมน์ให้นักศึกษาได้แสดงทรรศนะมากกว่านี้ โดยเฉพาะเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ควรจะให้นักศึกษาได้สะท้อนปัญหาอย่างตรงไปตรงมา"

**จักรกฤษณ์ ใสวิภาค**  
ประธานชมรมปลูกถั่วและไร่ทอ อ.คม.ร.



"โดยปกติก็อ่านเป็นประจำแทบทุกฉบับ เว้นแต่ช่วงปิดภาคเรียนที่ไม่ค่อยได้อ่าน มีความเห็นทั่ว ๆ ไปว่า ช่วงหลังรู้สึกว่ามีภาพพัฒนาขึ้นจากเดิมมาก น่าจะมีบทความมากกว่านี้ โดยเฉพาะบทความด้านการเมืองภายนอก ในด้านของข่าวค่อนข้างจะทำได้ดีแล้ว แต่บทความก็น้อยไป ส่วนกิจกรรมน่าจะมีส่วนมากกว่านี้ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการรับน้อง ไม่ควรลงเป็นแบบอย่าง ราคาจำหน่ายฉบับละ ๗๕ สตางค์ คิดว่าเหมาะสมดีแล้ว หรือถ้าจะเพิ่มก็ไม่ควรเกิน ๑ บาท เพราะข่าวรามฯ ทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาอ่านไม่ควรขูดรีด แต่ถ้าวางถูกเกินไปก็จะไม่มีคุณค่า มีข้อเสนอแนะคือ ควรจะให้บทความเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบทความจากนักศึกษา เช่น เชิญชวนให้มีการเขียนข่าวและควรจัดบ้าง มิใช่มีแต่ข่าวขอมอย่างเดียว"

**พินิจ นิลรัตน์**  
ผู้ชนะเลิศคำขวัญการแต่งกายสุภาพ



"อ่านครบ อ่านเป็นประจำ แต่ก่อนเคยสมัครเป็นสมาชิก เดียวนี้ไปซื้อด้วยตนเองที่ ๗.๐. ๑ ชั้น ๒ และบางครั้งก็ไม่ซื้อที่ร้านดอกหญ้า สาขาสหกรณ์รามคำแหงครับ มีความเห็นว่าเป็นสื่อที่ข่าวสารในมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาและบุคลากรได้รู้ข่าวสารเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในรอบรั้วมหาวิทยาลัย ผมว่ามีประโยชน์มากนะ นักศึกษาทุกคนควรจะสนใจสมัครเป็นสมาชิกหรือซื้อด้วยตนเองก็ได้ และน่าจะส่งหีบห่อที่นักศึกษาไม่ค่อยมีเวลาเขียน เพราะจะได้รู้ถึงข่าวคราวเหมือนกับผู้เข้ามาในมหาวิทยาลัยบ่อย ๆ ในด้านเนื้อหา ก็มีความเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่อง แต่ก็มีบางเหมือนกันที่ควรปรับปรุงเพื่อให้ชวนอ่านมากกว่านี้ สำหรับคอลัมน์กวีนิพนธ์น่าจะให้มีทุกสัปดาห์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถส่งไปลงตีพิมพ์ราคา ๗๕ สตางค์ ผมว่ามันถูกเกินไป ถูกมากเกินไป น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ได้ณะที่ให้นักศึกษาไม่ค่อยสนใจ เพราะเขาคิดว่ามันอาจจะไม่มีค่า ควรจะเพิ่มเป็น ๑ บาทได้แล้ว ผมรับรองว่าจะไม่กระทบต่อค่าครองชีพของนักศึกษาเป็นแน่ เพราะถ้าซื้อทุกฉบับตกเดือนละ ๔ บาทเองครับ มีข้อเสนอแนะ ก็จะทำให้ดีต้องให้ทันกับสถานการณ์หน่อยเพราะบางครั้งดูเหมือนว่ากำหนดการต่าง ๆ ที่ระบุวันเวลา กว่าข่าวรามฯ จะออกมาได้ทำให้เลยกำหนดไปแล้วก็มีครับ เพราะฉะนั้นต้องปรับปรุงในส่วนนี้ และอีกประการหนึ่งน่าจะมีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้เห็นถึงประโยชน์ของการอ่านข่าวรามคำแหงให้ทั่วถึงและมากกว่าทุกวันนี้ และน่าจะวางจุดจำหน่ายในหลาย ๆ จุด เช่น ที่ร้านขายหนังสือบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย โดยขอความร่วมมือจากเขา"

**ชัชวาลย์ มัททวณิช**  
อดีตผู้สมัครประธานสหพันธ์  
นักศึกษาอีสาน ๑๗ จังหวัด ม.ร.



"อ่านเป็นประจำ มีความเห็นว่า เป็นสิ่งที่ดีที่มหาวิทยาลัยซึ่งมีประชากรมากอย่างรามคำแหง ได้มีสื่อกลางในการรับรู้ความเป็นไปในชีวิตรามฯ ของเรา และนอกเหนือนั้น ข่าวรามฯ ควรที่จะเป็นแหล่งความรู้ที่สนองตอบความต้องการนักศึกษาได้ ในด้านเนื้อหา บทความรู้สึกว่าจะยังคงแคบเกินไป การเสนอบทความนั้นต้องทันต่อสถานการณ์โลกด้วย ส่วนข่าวรายงานกิจกรรมของนักศึกษานั้น รู้สึกจะมีน้อยไปหน่อย อย่างถ้ารามคำแหงของเราเองโดยภาพรวมแล้วเป็นสถาบันที่นักศึกษาทำกิจกรรมรับใช้สังคมเด่นที่สุด ดังนั้นควรที่จะเปิดหน้าข่าวรามคำแหง รายงานข่าวกิจกรรมอย่างชัดเจนและละเอียดมากกว่าที่เป็นอยู่ ราคาจำหน่าย ๗๕ สตางค์ ของข่าวรามฯ คือ ส่วนหนึ่งทั้งนการของมหาวิทยาลัยที่เป็นสื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา ดังนั้นการที่จะกำหนดราคาเท่าไรนั้น ควรที่ควรตั้งบนพื้นฐานไม่เป็นการค้าเอากำไรจากนักศึกษาเกินไป ข้อเสนอแนะว่าควรปรับปรุงหลายส่วนอย่างมากเลย อย่างถ้าข่าวรามฯ ต้องมีไว้เพื่อตอบสนองการรับรู้ข่าวทั่วไปในสถาบันก็ขอให้มีเพียงจุดเดียว รายงานข่าวความบันเทิงก็ขอให้มีที่มหาวิทยาลัยเท่านั้น"

# ทัศน:จากผู้อ่าน "ข่าวภาคหนึ่ง"

**มยุรา โขธามาตย์**  
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์



"อ่านบ้าง อ่านบ้าง และคอยจับที่สนใจ เช่น กิจกรรมนักศึกษา พบอาจารย์ผู้สอน มีความเห็นหัวๆ ไปด้วยกันบ้างทำให้เสียความรู้สึก บทความมากไป อยากให้มีเรื่องเกี่ยวกับนักศึกษามากกว่านี้ และแนวการศึกษาใหม่ๆ ในคัมหมือหา บทความหนักเกินไปอ่านแล้วหนักสมอง อยากให้มีบทความฉบับละไม่เกิน 2 เรื่อง ราคาจำหน่ายฉบับละ 75 สตางค์ คิดว่าควรจะขึ้นฉบับละ 1 บาท เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในเรื่องเศษสตางค์ อยากจะแนะนำว่าให้ออกเร็วกว่านี้ อยากให้นักศึกษามีลูกของนักศึกษา กระดาษควรจะดีกว่านี้ ทำให้สะดวกมากกว่านี้ เพิ่มจำนวนเล่มบ้างจะดี"

**นันทิยา มัลลบุตร**  
สมาชิกสมาคมนักศึกษา ม.ร.



"อ่านเป็นประจำ โดยเฉพาะเรื่องที่น่าสนใจ เช่น กิจกรรมของกลุ่มนักศึกษา มีความเห็นหัวๆ ชวไร้ได้ในบางส่วน บางเรื่องก็ล้าสมัย ไม่ทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา การเคลื่อนไหวในสิ่งที่สำคัญต่อสังคมในรามคำแหง ควรจะรีบเสนอต่อนักศึกษาให้นักศึกษารับรู้บ้าง ยังไม่มีความเหมาะสมทั้ง เนื้อหา ข่าว บทความ และกิจกรรมของนักศึกษา เนื้อหาบางเรื่องที่เป็นวิชาที่นักศึกษาสนใจเป็นส่วนน้อย เรื่องของข่าวบางข่าวที่นักศึกษาสนใจ บทความน่าจะมีให้มากกว่านี้ ราคา 75 สตางค์ คิดว่ามันเกินราคาของนิตยสาร นักศึกษามักจะพกไว้ ก็จะให้ตีพิมพ์ 100 บาทไปเสียดีกว่า ข้อเสนอแนะ ถ้าคิดจะปรับปรุง ก็ควรจะมีเปิดกว้างในด้านข่าวสารให้มากกว่านี้ และปรับปรุงในทุกๆ ด้านทั้งเนื้อหา ข่าว บทความ และกิจกรรมนักศึกษา ราคาที่ควรปรับปรุงด้วย"

**วิภาวรรณ สุนทรอำไพหงษ์**  
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ



"ตีพิมพ์ได้สมัครเป็นนักศึกษาเมื่อปี 2526 และได้สมัครสมาชิกวารสารด้วย โดยได้สมัครเป็นสมาชิกมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 7 ปีแล้ว สาเหตุที่สมัครเป็นสมาชิกเพราะเห็นว่าวารสารคำแหงมีประโยชน์แก่นักศึกษา ม.ร. ที่ไม่ค่อยได้มาที่มหาวิทยาลัย ทำให้ทราบข่าวความเคลื่อนไหวเหตุการณ์ต่าง ๆ ของ "รามคำแหง" เพราะว่านักศึกษาส่วนใหญ่จะทำงานควบคู่กับการศึกษาในมหาวิทยาลัย ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสทราบการบรรยายวิชาต่างๆ และทำให้มีโอกาสเตรียมตัวสอบ ส่วนข้อเสนอแนะคิดว่า วารสารคำแหงควรจะมีการปรับปรุงและควรจะมีคอลัมน์ต่างๆ ให้นักศึกษาทางด้านการโฆษณา-การประชาสัมพันธ์มีมาช่วยงานวารสารคำแหง ด้านการถ่ายภาพ บทความต่างๆ น่าจะมีเนื้อหาให้นักศึกษาของมีงานทางด้านนี้ดูก่อนที่จะปฏิบัติงานจริง"

**ปิณฑา ศรีวิไลนารัญญ์**  
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์



"อ่านบ้างไม่บ่อย มีความเห็นหัวไปว่า ข่าวรายมา ให้ความรู้ สภาพความเป็นไปภายใน ม.ร.มา ท่องทศวรรษในตำนานเนื้อหา บทความดีอยู่แล้ว ข่าวกิจกรรมควรจะมีมากกว่านี้เป็นอยู่ ราคาจำหน่ายฉบับละ 75 สตางค์ เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว มีข้อเสนอแนะคือ ควรเพิ่มข่าวกิจกรรม และเนื้อหาวิชาของให้อ่านรายมา อยู่คู่กับ ม.ร.มาฯ ตลอดไป"

**จิราภา กุลโพนงาม**  
ประธานชมรมค่ายอาสาพัฒนา ราม-อีสาน อ.ค.ม.ร.



"อ่าน ข่าวรวมคำแหง โดยทั่วๆ ไปก็ดี ได้รับรู้ข่าวสารต่าง ๆ แต่อยากให้อ่านเนื้อหาและเรื่องมีมากกว่านี้ และเหมาะสมในด้านที่เป็นประโยชน์ แก่ผู้อ่านมากกว่านี้ เกิดความรู้ที่กระจำเิง ในด้านเนื้อหาไม่เหมาะสม เนื้อหาไม่กว้าง ไม่ทันสมัย บทความไม่อ่านและไม่มาติดตาม กิจกรรมควรจะประชาสัมพันธ์ให้กว้างขึ้น และกระจ่ายชัดเจนกว่านี้ เพื่อให้ได้รู้ข่าวใหม่ได้เข้าใจถึงกิจกรรมมากกว่านี้ ว่ามีประโยชน์ต่อตนเองมากหรือน้อย ราคาจำหน่ายฉบับละ 75 สตางค์ เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันแล้ว สำหรับราคานักศึกษา ข้อเสนอแนะคือ เกิดการติดต่อทางกระบวนวิชาบ่อยๆ เช่น บอกรหัสวิชาผิด ทำให้เกิดความสับสนโดยเฉพาะบุคคลที่ต้องใช้วารสารฯ เป็นหลัก จึงขอแนะนำว่า ควรจะมีการปรับปรุงไม่ต่ำกว่ามีผลพลอยเกิดขึ้น"

**ดวงดาว อนุธำณีโสภณ**  
เลขานุการชมรมศึกษาปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม อ.ค.ม.ร.



"ไม่ค่อยได้อ่าน มีความเห็นหัวๆ ไปตีในแง่ที่เพื่อน ๆ ชาวต่างจังหวัดได้รู้เรื่องเกี่ยวกับกิจกรรม และข้อมูล ข่าวสารทางการศึกษา ที่วิชาชั้นมัธยมศึกษาได้บ้าง ราคาจำหน่ายฉบับละ 75 สตางค์ คิดว่าราคาย่อมเยาแล้ว มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเวลาการออกหนังสือควรปรับปรุง"

**เอกพงษ์ อนุธำราญ**  
ประธานชมรมนิติศาสตร์ อ.ค.ม.ร.



"ผมติดตามข่าวรวมคำแหงเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และเคยสมัครเป็นสมาชิกเมื่อ ปี 2531-2532 มีความเห็นว่า ข่าวรวมคำแหง เป็นที่ช่วยงาน (ประชาสัมพันธ์) ของมหาวิทยาลัยที่มีผลงานต่อเนื่องเป็นประจำกับสังคมมาโดยตลอดเป็นสื่อกลางของมหาวิทยาลัยที่จะให้ความรู้สาระความเป็นเหตุ (เล็กน้อย) และข่าวสารต่าง ๆ สมควรที่จะได้รับการยอมรับและสนับสนุน ให้วารสารคำแหงยืนหยัดและพัฒนา ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ในด้านเนื้อหา ข่าวรวมคำแหงที่พัฒนาและเติบโตมาเป็นลำดับ ข่าวสาร บทความและเนื้อหาอื่น ๆ กว้างขวางเป็นสาระความรู้ และอำนวยความสะดวกบางอย่างพอสมควร แต่อยากให้เป็นไปในลักษณะของข่าวและสะท้อนปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในรามคำแหง มากกว่าที่จะเป็นเรื่องอื่น ๆ ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ในรูปของบทความหรือคอลัมน์อื่นใดตามความเหมาะสมบ้าง ราคาจำหน่ายควรยึดหลักการ ประโยชน์สุด ประหยัดสุด ราคาย่อมเยาขึ้นอยู่กับคุณภาพ การปรับปรุงแก้ไข 1. น่าจะปรับปรุงรูปแบบใหม่ ตามความเหมาะสม อยากให้วารสารคำแหงเป็นหน่วยงานอิสระ มีความคิดเป็นอิสระ ไม่ตกเป็นเครื่องมือขององค์กร หน่วยงาน กลุ่มผลประโยชน์ นักการเมือง หรือบุคคลอื่นใด 2. ควรปรับปรุงลักษณะของเนื้อหาบางส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากให้เน้นข่าว และสะท้อนปัญหาต่าง ๆ ในรามคำแหง ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ขอแสดงความยินดี และขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานวารสารคำแหง ยืนหยัดรับใช้สังคม อยู่คู่รามคำแหงตลอดไป"

**จตุพร พรหมพันธุ์**  
เลขาธิการพรรคสังคมนิยม ม.ร.ค.น.ท.



"อ่านบ้างเป็นบางครั้ง มีความเห็นว่า ข่าวรวมคำแหงมีรูปแบบที่เวียนกันไปไม่ค่อยจะมีลักษณะที่ดึงดูดนักศึกษาหลายๆ คน ในด้านเนื้อหาเหมาะสมเป็นบางอย่าง บางครั้งเสนอข่าวเพียงด้านเดียว จึงมีลักษณะที่ไม่เป็นธรรมกับอีกด้านหนึ่ง ราคาจำหน่าย เรื่องราคาต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพ ถ้าปรับปรุงเนื้อหาโดยเพิ่มคุณภาพ และจำนวนหน้าพิมพ์แล้วก็ควรขึ้นราคา แต่ไม่ควรเกิน 1 บาท แต่ในขณะนี้ควรคงราคา 75 สตางค์ ไว้ก่อน มีข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงลักษณะรูปแบบ เนื้อหา ให้ดึงดูดผู้อ่านมากขึ้นโดยเน้นคุณภาพ และควรมีอิสระในการทำงาน โดยไม่ต้องรอมฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด"

**ประเนต แก้วมูลทอง**  
ประธานชมรมค่ายอาสาพัฒนา ราม-ทักโคณ อ.ค.ม.ร.



"อ่านเป็นประจำทุกฉบับด้วยความเห็นหัวๆ ไปว่า เป็นข่าวที่เนื้อหาทุกด้านเลย แต่น่าจะมีบทความอะไรให้มากกว่านี้ ในด้านเนื้อหา สาระจะเป็นเหมือนเพียงเพิ่มเนื้อหาของนักศึกษา ทำการกิจกรรมมากเพื่อมีนักศึกษาสนใจกิจกรรมบ้าง ราคาจำหน่ายฉบับละ 75 สตางค์ นั้น จริง ๆ แล้วผมอยากให้วารสารฯ แจกฟรีกับนักศึกษาทั่วไปด้วย เพราะนักศึกษาได้รู้ทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรามฯ มีข้อเสนอแนะคือ ก็เสนอบทความอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมนักศึกษาภายในและภายนอก ให้มากที่สุด"

**สลักจิต กาญจนประดิษฐ์**  
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ



"มีวารสารฯ ให้อ่านทุกสัปดาห์นี้ ตีพิมพ์ดีและเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะทำให้ นักศึกษาได้ทราบข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยได้ ราคาจำหน่ายน่าจะจะเป็น 1.00 บาท ข้อเสนอแนะ ตีพิมพ์ดีจากภาพที่ "ข่าวรวมคำแหง" อยู่คู่กับมหาวิทยาลัยนี้เป็นสิ่งที่ดีมากทีเดียว เพราะจะทำให้ นักศึกษาทุกคนได้มีความรู้กว้างขวางขึ้น ในทุก ๆ ด้าน อาจจะใช้วารสารคำแหงเป็นเครื่องมือช่วยข้อมูลข่าวสารของสถาบัน"



# 8 พฤษภาคม 33 วันวิสาขบูชา

อภิชาติ ภาณุพงศ์

อภิชาติ ภาณุพงศ์

วิสาขบูชา ย่อมาจาก วิสาขบูชาบุรณมีบูชา แปลว่า "การบูชาพระในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" คือ เดือน 6 นั้นเอง ถ้าปีใดมี อธิกมาสก็เลื่อนไปกลางเดือน 7 ความสำคัญ ของวันนี้ ก็คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และวัน ปรีชาญาณของพระพุทธเจ้า ผู้ให้กำเนิด "ศาสนาพุทธ" ขึ้นมาในโลก ซึ่งเป็นปฏิหาริย์ เพราะตรงกับวันเดียวกัน ดังกล่าว แต่ความจริง พระพุทธเจ้า ประสูติแล้วเป็นเวลา 35 ปี จึงได้ ตรัสรู้ และต่อมอีก 45 ปี จึงเสด็จดับขันธ-ปรีชาญาณ โดยคำว่า ประสูติ ตรัสรู้ และปรีชาญาณ แม้ จะแตกต่างกันโดยคำพูด แต่โดยความหมายนั้นเป็นอย่าง เดียวกัน ถ้าพูดอย่าง ภาษาคนธรรมดา ประสูติ ก็คือ การเกิดขึ้น ตรัสรู้ก็คือ การรู้แจ้ง, นีพพาน ก็คือ การตาย แต่ที่พูดอย่างภาษาธรรม การประสูติ หมายถึง การเกิด ขึ้นของพระพุทธเจ้า คำว่า "เกิด" ในที่นี้คือการเกิดเป็น "พระพุทธเจ้า" เมื่อมีการตรัสรู้ ก็หมายความว่า มีการ เกิดเป็นพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้น การเกิดเป็นพระพุทธเจ้า กับ การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้น เป็นสิ่งเดียวกัน ส่วน คำว่า "ปรีชาญาณ" แปลว่า ดับสloth ดับโดยรอบ ไม่ใช่ หมายถึงการตายทางร่างกาย แต่หมายถึง การตายของ กิเลส หรือความสิ้นไปแห่งกิเลส ซึ่งชาวพุทธนิกาย มหายาน ถือว่าประสูติเป็นวันหนึ่ง ตรัสรู้ก็วันหนึ่ง และ นิพพานก็เป็นอีกวันหนึ่ง แต่ชาวพุทธนิกายหินยาน ไม่ ถืออย่างนั้น เพราะไม่ถือเอาการเกิดทางร่างกายเป็น หลัก โดยถือเอาการเกิดทางนามธรรม เป็นพระพุทธเจ้า เป็นหลัก เมื่อมีการตรัสรู้ แล้วก็มีมีการตายไปแห่งกิเลส โดยสิ้นเชิง ในขณะที่ตรัสรู้ตัวเอง เพราะฉะนั้น การตรัสรู้ เป็นทั้งการประสูติ และการปรีชาญาณ เพราะการตรัสรู้ หมายถึ ความรู้ถึงว่าตนเป็นหนึ่งกับสิ่งไม่มีส่วน เหลือ ซึ่งตามเรื่องราวที่เป็นตำนานนั้น การประสูติใน ส่วนลุมพินีเกิดขึ้นในเวลากลางวันตอนเที่ยง เวลาที่ ตรัสรู้ที่โศคนันท์โพธิ์นั้น เป็นรุ่งอรุณคือเวลาเช้า และการ ปรีชาญาณโดยทางร่างกาย ก็มีในตอนเย็นที่อุทยานแห่ง หนึ่ง เป็นสถานที่ 3 แห่ง แต่เป็นเวลา 3 อย่าง ดังนั้นทั้ง 3 นั้น มารวมอยู่ก็เป็นเวลาตรัสรู้ คือ รู้ความที่กิเลสหมด ไป จะมองดูในฐานะที่เป็นการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า ก็ได้ การตรัสรู้ก็ได้ การปรีชาญาณก็ได้

เมื่อถึงวันเพ็ญนี้ทุกปี ชาวพุทธก็จัดตั้ง **พระพุทธรูป** สำหรั้บูชาสักการศ 2533 ตรงกับวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2533 คณะรัฐมนตรี (รัฐบาล) ได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญ ของสถาบันศาสนา โดยให้ถือเป็นวันหยุดราชการมาหลาย ปีแล้ว การทำวิสาขบูชา ปรากฏว่าสำหรับสังคมไทยได้ทำ กันมาตั้งแต่ครั้ง กรุงสุโขทัย เป็นเมืองหลวง ดังตำนาน กล่าวไว้ว่า "อันพระนครสุโขทัยราชธานี ถึงวันวิสาขนัก-ขัตฤกษ์ศรีวิไล ก็สร้างโสภาด้วยแสงประทีปเทียนดอกไม้วาดเพลิง และสลักรูปสลอนไปด้วยชายและขงม้า โสวไป ด้วยพุทธวงศดอกไม้อ่างร้อยร้อยอันชวน หอมตลบไปด้วยกลิ่นกุสนธราสรวายริน สานะสำเนียงเสียงพิณพาทย์ ดังก้องกังวาลวาทรี มหาชนชายหญิงพากันมากกระทำ กองการกุศล เหมือนจะเมษซึ่งทวารพินานฟ้าทุกอันนั้น" แต่มาในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นเมืองหลวง ยังไม่พบ หลักฐานว่าได้ทำพิธีนี้กันหรือไม่ อย่างไร

พอมาในสมัย กรุงรัตนโกสินทร์ คาดว่า ในสมัย รัชกาลที่ 1 มีพิธีวิสาขบูชา เพราะปรากฏในภาพเขียนที่เวียง ซึ่งเขียนพระราชนิพนธ์เรื่องรัชกาลที่ 2 ทรงนิพนธ์ไว้ตั้งแต่ ยังยังไม่ได้แต่งสิริราชสมบัติ ดังข้อความว่า "ทำนึ่งถึง เดือนหก ทว่าบาทถนบกมณเฑียร งามสุดนุชท่อน้อย ได้ เห็นกันวันบูชา" มาในสมัยรัชกาลที่ 2 โปรดให้รื้อฟื้น เมื่อปีฉลู พ.ศ. 2360 เป็นแบบแผนเช่นเรียกว่า "พระราชา-



กำหนดพิธีวิสาขบูชา" ได้ทรงเกณฑ์ข้าราชการให้ร้อย ตอกไม้ มาชวนไว้ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัด พระแก้ว) ประทับให้ราชบุรุษรักษา โดยออกไปฟังเทศน์ ถวายพระ ให้จุดโคมตามประเพณีบูชาทั้งในวัดและบ้าน เวียน ครั้นมาถึงสมัยรัชกาลที่ 3 ได้จัดให้มีเทศน์ปฐม เณรพิธี ว่าด้วยเรื่องราวของพระพุทธเจ้า ซึ่งยังคงใช้เทศน์ มาจนถึงปัจจุบัน

ต่อมาถึงรัชกาลที่ 4 ทรงเกณฑ์ให้ ข้าราชการ ตั้ง โถงเครื่องบูชาตามรอบเสด็จพระอุโบสถวัดพระศรีรัตน-ศาสดาราม มีการเล่นเครื่องโตะลายครามขึ้น ต่อมาได้ โปรดให้เปลี่ยนใหม่ โดยเกณฑ์ให้ข้าราชการทำโคมตรา คำแห่งมาชวนตามศาลายาและพระระเบียงโดยรอบ และในสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงโปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการฝ่ายใน เดินเวียนและสวดมนต์ ที่พระ-พุทธรัตนสถานอีกแห่งหนึ่ง ในรัชกาลต่อมา การพระ-ราชกุศลในวันวิสาขบูชา ก็ยังคงดำรงอยู่

สำหรับพุทธศาสนิกชน ก็ไม่กักรวมกันในวันสำคัญนี้ โดยการทำดอกไม้ รูปเทียนไปบูชาตามวัด แล้วชุมนุม กันกล่าวคำบูชาพระ โดยมีผู้ว่ากล่าว เมื่อจบใจความของคำ บูชา จากนั้นก็จะเดินประทักษิณเวียนขวาพระศตูป หรือ พระปฐมูมา หรือพระอุโบสถ รวม 3 รอบ เรียกว่า "เดิน เวียนเทียน" ในวอนแรกต้องนึกถึงพระพุทธคุณ รอบ สองนึกถึงพระธรรมคุณ และรอบสาม นึกถึงพระสัง-คุณ เมื่อเสร็จการเวียนเทียน ก็ให้นำเครื่องสักการะไป วางไว้ตามที่จัดไว้ แล้วเข้าไปในพระอุโบสถเพื่อฟังพระ ทำริตรสวดมนต์และฟังเทศน์ เรื่องที่พระเทศน์ในวันนี้ ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระประวัติของพระพุทธเจ้า ซึ่ง การปฏิบัติบูชาครั้งนี้ข้อสำคัญคือ ควรตั้งชื่อกำหนดใน การบูชาว่า การที่พระพุทธเจ้า "เกิด" เป็นต้นเหตุของ ประโยชน์สูงสุดในโลก พระองค์เกิดขึ้นได้ทรงพยายาม เพื่อความดี ความงามอย่างสูงสุดให้แก่โลก การตรัสรู้ ของพระองค์ เป็นการตรัสรู้ที่ดีและจริงอย่างที่สุด การ ปรีชาญาณของพระองค์ก็ไม่ใช่เป็นเหตุให้พระองค์และ อานุกาของพระองค์ลึกลับไปด้วยเลย แม้จะล่วงเลย มาถึง 2533 ปีแล้ว พระคุณของพระองค์ก็ยังปรากฏอยู่ ด้วยเหตุนี้พระประวัติของพระองค์จึงเป็นข้อกำหนด ในการบูชาของพุทธศาสนิกชนด้วย

ในคืนกิจกรรมการเวียนเทียน เมื่อค่ำวันที่ 8 พฤษภาคม 2533 ที่วัดเทพธิดา และวัดพระไกรอภัย (น้อย) ซึ่งตั้ง อยู่ใกล้ๆ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปรากฏว่ามีประชาชนได้ไป มีการเวียนเทียนเช่นทุกปีที่ผ่านมา โดยที่วัดเทพธิดา มีผู้ คนไปเวียนเทียนเป็นจำนวนหลายร้อยคน จนแน่นพระ

# กฎหมายใกล้ตัว

## การพนันที่ต้องห้าม

เมื่อมีการรวมกลุ่มของผู้หญิงที่กำลังแตกเนื้อสาว ที่โต เรื่องที่พูดคุยก็มักไม่พ้นเกี่ยวกับเนื้อคู่หรือแฟน ซึ่งหลักเกณฑ์ในการเลือกเนื้อคู่ ส่วนใหญ่จะมีความเป็น คล้าย ๆ กัน คือ รูปหล่อ เอาใจเก่ง การศึกษาดี ฐานะ ร่ำรวย ไม่เจ้าชู้ ไม่กินเหล้า และไม่เล่นการพนัน คุณสมบัติ ทั้งหมดเหล่านั้น ถ้าจะให้ครบทุกอย่างก็คงเป็นเพียง ความฝันลม ๆ แล้ง ๆ แต่ก็ทำให้ถือเอาระหว่างผู้ชายที่เจ้าชู้ ผู้ชายที่กินเหล้า หรือผู้ที่เล่นการพนันแล้ว ผู้หญิงเกือบ ทุกคนจะไม่เลือกผู้ชายที่เล่นการพนัน แสดงว่าการพนัน เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมาก จากประสบการณ์บุคคลใตถูก ฉีพินันเข้าสิง ผู้นั้นอาจกลายเป็นบุคคลล้มละลายและ สวมรถออกอาชญากรรมได้ง่าย ประเภทการพนันที่กฎหมาย ได้แบ่งไว้มีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ ชนิด ก. กับชนิด ข. (พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478) ข้อแตกต่างระหว่าง สองชนิดนี้ อยู่ที่วิธีการขออนุญาตเพื่อเปิดทำการ เล่น โดยชนิด ก. ถือเป็นการเล่นชนิดริบหรี่แรง บารกฎ วาณิบแต่ใช้กฎหมายบังคับมา ยังไม่เคยมีการอนุญาต ให้เล่นได้เลย ส่วนชนิด ข. สามารถขออนุญาตจากทบวง ที่มีอำนาจให้มีการเล่นได้ ชนิดของการพนันตามชนิด ก. มีดังต่อไปนี้

- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. หวย ก. ข.          | 15. โฉมหมันหรือฉ้อหมัน         |
| 2. โป้ปิ่น            | ทุก ๆ อย่าง                    |
| 3. โป้ก่า             | 16. หัวโหดหรือทายภาพ           |
| 4. ถั่ว               | 17. การเล่นซึ่งมีการทบทวนสัตว์ |
| 5. แมดเก้ก            | 18. บิลเบียดตุ้มตี             |
| 6. จับยี่กี           | 19. โยนเยิม                    |
| 7. ท่อนตัม            | 20. สึงเหล็ก                   |
| 8. เบี้ยโปก หรือตุ้ค  | 21. ซอญกชก                     |
| หรือฮีโจ้ง            | 22. หัวเต้าทุก ๆ อย่าง         |
| 9. โฟ่สนโม่           | 23. โสโสร                      |
| 10. ไม้สามอัน         | 24. ฮีเกี้ยว                   |
| 11. ช้างงาหรือบือก    | 25. บันแบ่                     |
| 12. ไม้ดำ ไม้แดง หรือ | 26. ฮีโป้งตด                   |
| ปลานสง หรือฮีตัมตง    | 27. บากาธา                     |
| 13. ฮีโป้งครอบ        | 28. สลือทแมงจีน                |
| 14. ก่าตด             |                                |

อุโบสถ ส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาว และเด็กสาววัยรุ่น แต่มีข้อสังเกตคือ การเดินเป็นไปอย่างรีบร้อน ไม่ค่อย มีการกล่าวรวม ย่อมเป็นการยากที่จะทำให้จิตใจแจ่มใส และสงบ ส่วนที่วัดพระไภรสิทธิ์ (น้อย) มีผู้คนไปเวียน เทียนค่อนข้างน้อย บางคนเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ด้วยความรีบร้อน ยิ่งกับว่าจะไปธุระที่ไหนแล้วจะเกิด ประโยชน์ได้อย่างไร เพราะไม่ได้สำรวมจิตใจก็ไม่สงบ อย่างแน่นอน

สำหรับนักศึกษาวิชามหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งพัก อาศัยอยู่บริเวณใกล้เขียมมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ ความสนใจกับวันวิสาขบูชามากนัก ยังคงคิดไปมาบริเวณ หน้าห้างสรรพสินค้าตามปกติ เหมือนวันธรรมดา ๆ วัน หนึ่ง รู้สึกเหมือนว่าเป็นการนับถือศาสนาพุทธแต่เพียง ชื่อ ชีวิตจิตใจมิได้เป็นอย่างผู้นับถือพระ และทางด้าน ถิ่นมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วทหั้น ก็ไม่ได้มีกิจกรรมร่วมวันเท่าที่ควร ยกเว้นการถ่ายทอดสดรวมการ ถวายเทียน "พระยาพิชัย" แต่ที่จริงสถานีโทรทัศน์น่าจะ สักราการเร่งส่งผู้มากราบขอขมา มี ชาวพุทธที่สนใจจะ เพิ่มขึ้นอีก 1 วันเท่านั้น



ประชุมหัวหน้าคึก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประชุมหัวหน้าคึกสอนและช่วยหัวหน้าคึกสอน เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในการสอนในภาคฤดูร้อน 1/2532 โดยมี รองศาสตราจารย์สุทนต์ กิริณโณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2532 ณ สำนักงานอาจารย์



สนทนาวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ ม.ร. จัดสนทนาวิชาการเรื่อง "รัฐศาสตร์แนวทฤษฎี" นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วีระชัย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2533 ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์



16 ปีตรวสยมา ประธาณิภันท์ ม.ร. ร่วมแสดงความยินดีเมื่อภาคฤดูร้อน 16 ปี ทนึ่งถือพิมพ์ควรวสยมา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2533



แชมป์เยาวชน ทีมฟุตบอลโรงเรียนเสาศิริมหาวิทยาลัยรามคำแหง ครึ่งแชมป์ชนะเลิศฟุตบอลเยาวชน เบ็บซีฟ ครึ่งที่ 5 อายุไม่เกิน 13 ปี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2533 ณ สนามกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก ความคุมทีมโดย พล.ร.วิฑูรย์ แสนราช และ อ.อศุภย์ อังควาณิช

ภาพและข่าวโดย ประธาณิภันท์ ดร.ม.ร.

# รายชาม

ผลสอบ

ผลสอบไล่ภาค ๓ ปีการศึกษา 2532 ประกาศเพิ่มเติมต่อจาก "ข่าวรามคำแหง" ฉบับที่ 52 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางทะเบียนของทุกคณะเป็นอย่างดี สำหรับผลสอบที่ประกาศภายในวันที่ 30 เมษายน 2533 มีดังนี้

- คณะนิติศาสตร์**  
 กระบวนวิชาที่ยังไม่ได้ประกาศ LA 103 LA 104 LA 106 LA 121 LA 122 แต่จะประกาศในเร็ว ๆ นี้ สำหรับกระบวนวิชาอื่น ๆ ประกาศผลหมดแล้วทุกกระบวนวิชา
- คณะศึกษาศาสตร์**  
 AV 354 AV 434 AV 464 AV 495 ED 312 ED 314 ED 318 ED 331 ED 332 ED 354 ED 381 ED 382 ED 406 ED 414 ED 415 ED 416 ED 432 HC 203 HC 243 HC 303 HC 323 HC 344 HC 345 HC 371 HC 373 HC 374 HC 393 HC 394 HC 413 HC 444 HC 445 HC 446 HC 494 GE 240 GE 244 GE 255 GE 314 GE 332 GE 335 GE 337 GE 416 GE 440 GE 447 GE 465 GE 467 HE 311 HE 312 HE 341 HE 343 HE 346 HE 355 HE 415 HE 441 HE 449 HE 451 HE 459 PE 103 PE 222 PE 232 PE 248 PE 273 PE 281 PE 301 PE 314 PE 326 PE 328 PE 331 PE 332 PE 343 PE 351 PE 361 PE 362 PE 371 PE 372 PE 386 PE 391 PE 392 PE 427 PE 469 PE 482 PE 494 RC 365 MR 311 MR 323 MR 325 MR 326 MR 327 MR 371 MR 394 MR 414 MR 423 MR 444 MR 445 MR 494 PC 229 PC 273 PC 304 PC 309 PC 315 PC 317 PC 319 PC 329 PC 333 PC 363 PC 416

- คณะวิทยาศาสตร์**  
 MA 104 MA 108 MA 109 MA 111 MA 202 MA 214 MA 216 MA 224 MA 225 MA 317 MA 323 MA 324 MA 325 MA 326 MA 334 MA 335 MA 343 MA 346 MA 403 MA 443 MA 444 CS 215 CS 216 CS 225 CS 226 CS 313 CS 323 CS 330 CS 457 OR 203 OR 205 OR 233 OR 333 OR 334 OR 414 OR 433 ST 204 ST 311 ST 312 ST 331 ST 332 ST 411 ST 433 ST 435 ST 436 ST 438 ST 439 CH 335 CH 486 GY 486 GY 113 PH 111 AG 103 BI 103 BI 251 BO 354 MI 321 MI 351 MI 441 MI 442 MI 443 ZO 311 ZO 411 ZO 422
- สำหรับคณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประกาศผลแล้วทุกกระบวนวิชา

## จัดอบรมอาชีพอิสระ

ศูนย์บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระ เรื่อง "งานประดิษฐ์จากวัสดุ" 5 งาน ดังนี้ งานการทอผ้าจากแก๊งข้าวเจ้า และการทำผักผลไม้จากถั่ว การทำดอกกุหลาบจากถุงน่อง การทำดอกแกลดิโอลัสจากถุงน่อง การทำดอกเบญจมาศด้วยผ้าทอ การทำดอกไม้ใบไม้ด้วยกระดาษ ระหว่างวันที่ 16, 17 และ 23 มิถุนายน 2533

ขอเชิญผู้สนใจอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป สมัครเข้ารับการอบรมได้ ตั้งแต่วันที่ 30-31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2533 ที่คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 3 โทร. 3192772, 3180911 รับเพียง 60 คน (ค่าลงทะเบียนพร้อมวัสดุอุปกรณ์งานละ 200-150 บาท ถ้าอบรมทุกงาน 650 บาท)

## เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่นำชมเขย

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มอบหมายให้ นายไมตรี ยิงยง นายสิบ ไบทอง นายสมศักดิ์ นามกุล และ นายนิพนธ์ เพ็ชรพุดอง อยู่เวรปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลทรัพย์สินของสำนักหอสมุดกลางฯ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2533 ระหว่างเวลา 16.30-00.30 น. ของวันรุ่งขึ้น ปรากฏว่าเวลาประมาณ 23.30 น. มีคนร้ายแอบเข้ามาในสำนัก

## การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2533

มหาวิทยาลัยกำหนดการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาประจำปีการศึกษา 2533 ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2533 ถึงวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2533 (เว้นวันหยุดราชการ)

ก. นักศึกษาปีการศึกษา 2530-2532 (รหัส 30-รหัส 32) ไปดำเนินการย้ายคณะ หรือเปลี่ยนสาขาวิชาตั้งแต่วันที่ 4 ถึงวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2533

ข. นักศึกษาปีการศึกษา 2528-2529 (รหัส 28-รหัส 29) ไปดำเนินการย้ายคณะ หรือเปลี่ยนสาขาวิชาตั้งแต่วันที่ 11 ถึงวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2533

ค. นักศึกษาปีการศึกษา 2526-2527 (รหัส 26-รหัส 27) ไปดำเนินการย้ายคณะ หรือเปลี่ยนสาขาวิชาตั้งแต่วันที่ 14 ถึงวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2533

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 17.2 ตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้นมีความประสงค์จะย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ให้ไปดำเนินการดังนี้

1. ขอรับแบบพิมพ์คำขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาได้ที่ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคารสถาป. ชั้น 2

2. ไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา เป็นเงิน 30 บาท ที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

3. ไปดำเนินการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาที่ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคาร สถาป. ชั้น 2 โดยไม่ต้องขออนุมัติจากคณะที่เรียนอยู่ และคณะที่ที่จะย้ายคณะ ยกเว้นผู้ประสงค์จะย้ายเข้าคณะศึกษาศาสตร์ ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ก่อน จึงจะย้ายเข้าได้ และจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้ไปไม่แสดงด้วย

3.1 แบบพิมพ์คำขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนและถูกต้องแล้ว สำหรับผู้ที่ขอย้ายเข้าคณะศึกษาศาสตร์ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ก่อน

3.2 ใบเสร็จรับเงินสิริมพู (ม.ร. 18) ที่แสดงว่าได้ลงทะเบียนเรียนหรือแสดงว่า ได้ศึกษาสถานภาพนักศึกษาในภาคก่อนที่จะดำเนินการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา

3.3 ใบเสร็จรับเงินสีฟ้าและสิริมพู (ม.ร. 18) ที่แสดงว่าได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา

อนึ่ง นักศึกษาที่มีแบบพิมพ์คำขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ภายหลังจากท้ายของการย้ายคณะและเปลี่ยนสาขาวิชา ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ ก, ข และ ค ดังกล่าวข้างต้น ต้องชำระเงินค่าปรับเพิ่มจากค่าธรรมเนียมการย้ายคณะ และเปลี่ยนสาขาวิชาอีก 150 บาท ส่วนกรณีนี้ที่นักศึกษามีความประสงค์จะขอเปลี่ยนวิชาเอกในสาขาเดียวกัน นักศึกษาไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมและดำเนินการใดๆ ที่ สถาป. ทั้งสิ้น

หอสมุดกลางฯ ทั้ง 4 คณะจึงช่วยกันจับตัวและแจ้งยามสายตรวจให้ทราบ ขณะนั้นร้ายถูกคุมขังไว้ที่ สน.หัวหมากแล้ว

มหาวิทยาลัยรามคำแหงถือว่า การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทั้ง 4 คนดังกล่าว เป็นภาระหน้าที่รับผิดชอบ กล่าวหา ส.ร.คว.ไว้รับเลยไปยัง ม.ร.ร. แต่ขอโทษแบบอย่างที่ดี

**รัฐบาลตั้ง** *ต่อจากหน้าข*  
เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ  
การจัดสร้างอนุสรณ์สถานเหตุการณ์  
วันที่ 14 ตุลาคม 2516 เนื่องจาก  
คณะรัฐมนตรีได้มีมติไว้เมื่อวันที่  
31 ตุลาคม 2532 โดยมอบหมาย  
ให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ  
ประจำปี พ.ศ. 2533 จากงบกลาง ใ้รายการสำรอง  
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือเพื่อจำเป็น  
ในวงเงิน 4,028,106.- บาท (สี่  
ล้านสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อย  
หกบาทถ้วน) ให้ทบวงมหาวิทยาลัย  
ดำเนินการร่วมกับกลุ่มนิสิต  
นักศึกษา ตามความเห็นของกระทรวง  
การคลัง เพราะฉะนั้น  
กระทรวงการคลัง จึงได้ขอแต่งตั้ง  
คณะกรรมการฯ เพื่อจัดสร้าง  
อนุสรณ์สถานเหตุการณ์วันที่ 14  
ตุลาคม 2516 โดยมี ศาสตราจารย์  
ระพี สาคริก เป็นประธานกรรมการ  
และกรรมการอื่นร่วมอีก 21  
คน โดยมีอำนาจและหน้าที่ รวม  
2 ประการ คือ 1. พิจารณาและ  
ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสร้าง  
อนุสรณ์สถานเหตุการณ์วันที่ 14  
ตุลาคม 2516 ให้เป็นไปด้วยดี ให้  
เกิดความสามัคคี สมณันท์ เป็น  
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ  
ชาติโดยส่วนรวม 2. แต่งตั้งอนุ  
กรรมการเพื่อพิจารณาเสนอความ  
เห็นหรือดำเนินการในเรื่องหนึ่ง

เรื่องใด อันเป็นหน้าที่ของคณะ  
กรรมการ ตามที่กรรมการเห็น  
สมควร  
สำหรับรายชื่อคณะกรรมการ  
การเห็น ประกอบด้วย 1. นายระพี  
สาคริก อธิการบดีมหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ เป็น ประธาน  
กรรมการ 2. นายกันทร ศรีวิสุทธิ  
รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เป็น  
รองประธานกรรมการ 3. นาย  
สุวิทย์ วรคอก เป็นรองประธาน  
กรรมการ และมีกรรมการ ดัง  
ต่อไปนี้ 4. นายอุจน์ชัย กบฏศิริ  
5. นายนิคม จันทวิฑูรย์ สมาชิก  
วุฒิสภา 6. นายเสน่ห์ จามริก  
อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
7. นายประธาน ดวงรัตน์ นายก  
สหภาพนิสิต 8. นายทองใบ  
ทองเปาว์ ปริญญาคุณบัณฑิต  
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์  
จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 9. นาย  
ไพฑูริย์ สุนทร บรรณาธิการ  
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 10. นาย  
ปรีชา สุวรรณทัต ประธานอนุ  
กรรมการประชาสัมพันธ์ ป.ป.ป.  
และอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 11. นาย  
มนต์ เศรษฐบุตร อาจารย์มหา  
วิทยาลัยธรรมศาสตร์ 12. นาย  
เสกสรร ประเสริฐกุล อาจารย์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 13.  
นายสมพันธ์ หุนทยานต์, 14.

นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ  
ประธานมูลนิธิ "ดวงประทีป"  
15. นายวิมลนะ เตียมบำรุง  
ผู้ดูแลโครงการ 16. นางละมัย  
บุญมาก ภรรยาวิมลนะที่เสียชีวิต  
17. นางจาวีร์ อุบัติพันธ์,  
18. นายวิฑูรย์ บุญมี นิกวิจัย  
จากสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลง  
กรณ์มหาวิทยาลัย 19. ผู้แทน  
นิสิตนักศึกษา, 20. นายถกม  
อารียา อาจารย์คณะวิศวกรรม  
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เป็น กรรมการและเลขานุการ,  
21. ผู้อำนวยการกองบริการ  
การศึกษา (นางอัญชลี ศิริวิรัตน์)  
สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย  
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
และ 22. เจ้าหน้าที่กอง  
ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เป็น  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ  
ตามที่เสนอ □  
**รามยา ขัน** *ต่อจากหน้าข*  
อธิการบดี มหาวิทยาลัย  
รามคำแหง กล่าวว่ ระบบการ  
ศึกษาของ ม.ร. ให้ความสำคัญ  
สำหรับผู้เรียนเป็นอย่างมาก  
เพราะมีทั้งการบรรยายในชั้น  
เรียนสำหรับคนที่มีความถนัด  
และการเรียนด้วยตนเอง โดย  
อาศัยสื่อการสอนต่างๆ สำหรับ

**จากบรรณาธิการ**

ข่าวรามคำแหงฉบับย่างเช้าฉบับที่ 20 ฉบับนี้ยังประสบ  
ปัญหาความล่าช้าที่แก้ไม่ตก เนื่องจากวันหยุดหลายวัน  
ประกอบกับทางสำนักพิมพ์หยุดทำงานช่วงเวลาช่วงกลางคืนอันเป็น  
ผลมาจากภาวะวิกฤติทางการเงินของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามคณะ  
ผู้จัดทำก็จะต้องพยายามหาทางแก้ไขให้ได้ เพราะเป็นผลประโยชน์  
ของนักศึกษาและสมาชิกที่เราต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่

วันที่ 8 พฤษภาคมนี้เป็นวันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญที่สุด  
วันหนึ่งของชาวพุทธ เพราะเป็นวันคล้ายวันประสูติ วัน  
ตรัสรู้ และวันเพ็ญนิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นักศึกษา  
ที่เป็นชาวพุทธควรจะได้ประกอบพิธีทางศาสนาและทำจิตใจให้สงบ  
แผ่ความวิภวกรรมแก่โลกและเพื่อนมนุษย์ ทั่วทุกตักภพ  
ถวายเป็นพุทธบูชา

อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์กราบรับสมัคร  
นักศึกษาใหม่ปีนี้ก็คือ ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้  
มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดสอนเพิ่มอีก 2 สาขาในคณะวิทยาศาสตร์  
คือ สาขาเทคโนโลยีวัสดุ และสาขาเทคโนโลยีอาหาร สนใจรับสมัคร  
ได้พร้อมกันกับคนอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้ว ตั้งแต่ 15-29 พฤษภาคมนี้ ที่รวมคำแหง  
ปรีชา พลเดช

คนที่ไม่สามารถมาเรียนที่มหา  
วิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาสามารถ  
เลือกเรียนแบบใดก็ได้ สำหรับ  
คนที่มีความเข้าใจเรียน มหา  
วิทยาลัยก็มีสิ่งแวดล้อมและกิจ  
กรรมในรูปแบบต่างๆ เช่นเดียว  
กับมหาวิทยาลัยปิดทั่วไป เพราะ  
คำนึงถึงการให้ความรู้และประ  
สพการณ์ชีวิตก่อนเป็นบัณฑิต  
“ผมจึงขอให้กำลังใจแก่  
นักเรียนที่สอบเข้าไม่ได้ว่า อย่า

เสียใจ ชีวิตยังมีความหวัง มีทาง  
เลือก และมีโอกาสที่จะพบความ  
สำเร็จ และรามคำแหงก็พร้อมที่  
จะเป็นทางเลือกใหม่”  
อนึ่ง มหาวิทยาลัยรามคำ  
แหง จะรับสมัครนักศึกษาใหม่  
ระหว่างวันที่ 15-29 พฤษภาคม  
2533 โดยจำหน่ายใบสมัครแล้ว  
ณ อาคาร สวป.(เก่า) สอบถาม  
รายละเอียดได้ที่ ฝ่ายรับสมัคร  
โทร.3180856-7 □

**LB 417 (ภาค 1/2533)  
การฝึกปฏิบัติภาคปฐมนิเทศ**

- 31 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2533 วิชาแบบฟอร์ม  
ใบสมัคร ณ ห้องทำการภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะ  
มนุษยศาสตร์ ห้อง 1511 (เว้นวันเสาร์ที่ 2 และอาทิตย์  
ที่ 3 มิถุนายน)
- 1 มิถุนายน-5 มิถุนายน 2533 ส่งใบสมัคร ณ  
ห้อง 1511 พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้ (เว้นวันเสาร์  
ที่ 2 และอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน)
- 1. สำเนาผลการเรียนตั้งแต่ปี 1 ถึงปัจจุบัน (หลัก  
ฐานผลการเรียนนี้ นักศึกษาต้องเตรียมส่งล่วงหน้าจาก  
สวป. ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 10 วัน)
- 2. วิชาที่สอบผ่าน แต่ไม่ปรากฏในหลักฐานผล  
การเรียนจาก สวป. ให้นักศึกษาติดต่อกับเจ้าหน้าที่หะ  
เบียนของคณะรับรองผลของวิชานั้น ๆ
- 3. วิชาที่ยังไม่ประกาศผล ให้นักศึกษาติดต่อกับอาจารย์  
ประจำวิชาให้รับรองผลให้
- 4. สำเนาใบเสร็จจัดส่งมทของภาคเรียนสุดท้ายที่ยัง

- ไม่ทราบผลการสอบอย่างเป็นทางการ
- 5. รูปถ่ายขนาด 2" หรือ 1 1/2" จำนวน 2 รูป  
หมายเหตุ วันสุดท้ายของการส่งใบสมัครและ  
หลักฐาน คือวันที่ 4 กรกฎาคม 2533
- 25 มิถุนายน 2533 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลง  
ทะเบียนเรียน ครั้งที่ 1
- 9 กรกฎาคม 2533 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลง  
ทะเบียนเรียน ครั้งที่ 2
- 13 กรกฎาคม 2533 ประกาศรายชื่อห้องสมุดที่  
นักศึกษาจะไปฝึกงาน
- 16 กรกฎาคม-31 กรกฎาคม 2533 ปฐมนิเทศ ทบ  
ทวน ทดสอบความรู้ ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย  
รามคำแหง
- 1 สิงหาคม-2 สิงหาคม 2533 นักศึกษาปรับหนังสือ  
ส่งตัวเพื่อไปฝึกงาน ณ ห้องสมุดภายนอก
- 6 สิงหาคม-24 กันยายน 2533 ฝึกปฏิบัติงานใน  
ห้องสมุด
- 21 สิงหาคม-28 สิงหาคม 2533 ลงทะเบียนเรียน

- กระบวนการวิชา LB 417 ตามกำหนดของมหาวิทยาลัย
- 15 สิงหาคม-20 กันยายน 2533 อาจารย์นิเทศการ  
ฝึกปฏิบัติงาน
- 5 ตุลาคม 2533 บังคับนิเทศ
- 5 ตุลาคม-8 ตุลาคม 2533 ส่งรายงาน (เว้นเสาร์ที่  
6 และอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม)
- 12 ตุลาคม 2533 วิชารายงานต้น
- อนึ่ง นักศึกษาวิชาเอกบรรณารักษศาสตร์ที่ประ  
สงค์จะลงทะเบียนเรียน LB 417 ภาค 1/2533 ให้มาท  
สอบพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กับคุณหญิง ณ  
ห้องทำการภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ห้อง 1511 ขึ้น 5  
ตึกเก่าคณะมนุษยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน-  
8 มิถุนายน 2533 เวลา 09.00-11.30 น. และ 13.30-16.00 น.  
กำหนดทดสอบประมาณวันละ 15 คน  
นักศึกษาที่สอบพิมพ์ดีดผ่าน จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียน  
วิชา LB 417 ภาค 1/2533

รศ.นวลจันทร์ รัตนกร  
รศ.บุญถาวร หงสกุล

**หนังสือพิมพ์  
ข่าวรามคำแหง**  
วิบูลย์ วัฒนวิบูลย์บรรณาธิการ  
ประทีป อึ้งทรงธรรม  
ผู้ช่วยบรรณาธิการ นพรัตน์ อึ้งอึ้ง  
บรรณาธิการ นพรัตน์ อึ้งอึ้ง  
นพรัตน์ อึ้งอึ้ง บรรณาธิการ  
วิบูลย์ วัฒนวิบูลย์ บรรณาธิการ  
ประทีป อึ้งทรงธรรม ผู้ช่วยบรรณาธิการ  
นพรัตน์ อึ้งอึ้ง ผู้ช่วยบรรณาธิการ  
นพรัตน์ อึ้งอึ้ง บรรณาธิการ  
วิบูลย์ วัฒนวิบูลย์ บรรณาธิการ  
ประทีป อึ้งทรงธรรม ผู้ช่วยบรรณาธิการ  
นพรัตน์ อึ้งอึ้ง ผู้ช่วยบรรณาธิการ

**คณะกรรมการ  
ประชาสัมพันธ์**  
ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
รศ.ปรีชา สุวรรณทัต  
รองประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
รศ.สมคิด สว่างฤทธิ์  
สมาชิกคณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
รศ.ประทีป อึ้งทรงธรรม  
รศ.นพรัตน์ อึ้งอึ้ง  
รศ.วิบูลย์ วัฒนวิบูลย์  
รศ.ประทีป อึ้งทรงธรรม  
รศ.นพรัตน์ อึ้งอึ้ง  
รศ.วิบูลย์ วัฒนวิบูลย์  
รศ.ประทีป อึ้งทรงธรรม  
รศ.นพรัตน์ อึ้งอึ้ง  
รศ.วิบูลย์ วัฒนวิบูลย์

**กองจัดการ**  
รศ.ประทีป อึ้งทรงธรรม โทร. 3180856  
หรือ 3180867-88 ต่อ 164,  
165 ต่อหอประชุม 10.1.1  
15 ตุลาคม 2533 (ปิด 15-22  
ตุลาคม 2533) สมาชิก  
รับตัวคนเองคือ 25 บาท  
สมาชิกทางไปรษณีย์ ปิด  
100 บาท ยกเว้นสมาชิก  
ได้ตัวตนเองที่กองจัดการ  
หรือส่งทางไปรษณีย์ ส่งในวัน  
ครบ 10 วันก่อนรับตัว  
10.1.1 โทร. 3180856  
รศ.ประทีป อึ้งทรงธรรม  
รศ.นพรัตน์ อึ้งอึ้ง  
รศ.วิบูลย์ วัฒนวิบูลย์

**คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง**

(1) รศ.ประทีป อึ้งทรงธรรม	อธิการบดี	(11) รศ.วิฑูรย์ บุญมี	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(2) รศ.นพรัตน์ อึ้งอึ้ง	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	(12) รศ.สุภาวดี พันธุ์วงศ์	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(3) รศ.วิบูลย์ วัฒนวิบูลย์	รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง	(13) รศ.นพรัตน์ อึ้งอึ้ง	รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
(4) รศ.นพรัตน์ อึ้งอึ้ง	รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม	(14) รศ.นพรัตน์ อึ้งอึ้ง	รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
(5) รศ.สุวิทย์ วรคอก	รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์	(15) รศ.ประทีป อึ้งทรงธรรม	รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
(6) รศ.สมคิด สว่างฤทธิ์	รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ	(16) รศ.นพรัตน์ อึ้งอึ้ง	รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
(7) รศ.นพรัตน์ อึ้งอึ้ง	รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ	(17) รศ.นพรัตน์ อึ้งอึ้ง	รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
(8) รศ.นพรัตน์ อึ้งอึ้ง	รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ	(18) รศ.นพรัตน์ อึ้งอึ้ง	รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
(9) รศ.ประทีป อึ้งทรงธรรม	รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ	(19) รศ.นพรัตน์ อึ้งอึ้ง	รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
(10) รศ.นพรัตน์ อึ้งอึ้ง	รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ	(20) รศ.นพรัตน์ อึ้งอึ้ง	รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ

# มุ่งเรียน.. มุ่งรู้.. มารามฯ..

## มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2533 15-29 พฤษภาคม 2533



**แม่บ้านธรรมแม่บ้านทอง** คณะกรรมการส่งเสริมศาสนา และจริยธรรม ม.ร. จัดนิทรรศการ "วิถีชีวิตแม่บ้านธรรมแม่บ้านทอง" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันฉัตรมงคลและวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2533 ณ หอประชุม เอ.ดี. 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดนิทรรศการ

### ระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์คณาภิบาล

"1- บทบาทสอนสอน- การสอนเนื้อหา- สอนกับ น.ร."

สภาอาจารย์ ม.ร. จะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดระบบการสอนและการสอบที่เหมาะสมสำหรับมหาวิทยาลัยรามคำแหง" ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2533 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับจำนวนครั้งของการสอนและการสอบไล่ที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง และรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมมนาเสนอต่อมหาวิทยาลัย

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คน ทั้งที่เป็นผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าภาควิชา กรรมการสภาอาจารย์ และอาจารย์จากทุกคณะ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

ภาคเช้า 09.00-12.00 น. เป็นการอภิปรายในหัวข้อ "ระบบการสอนและการสอบที่เหมาะสมสำหรับมหาวิทยาลัยรามคำแหง" โดย รศ.ดร.บรรพต วีระลัย (อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) รศ.ดร.โกศล พลกุล (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์) รศ.มานพ พรหมมณีชาติ (คณบดี

### ผลสรรหาคณะบดีบริหารธุรกิจ

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2533 ปรากฏผล ดังนี้

**หมายเลข 1** รองศาสตราจารย์วิรัช สวางวงศ์วาน ในสายอาจารย์ได้ 36 คะแนน (59.02%) ในสายเจ้าหน้าที่ได้ 72 คะแนน (65.49%) รวม 124.47%

**หมายเลข 2** รองศาสตราจารย์พรณี ประเสริฐวงศ์ ในสายอาจารย์ได้ 25 คะแนน (40.98%) ในสายเจ้าหน้าที่ได้ 38 คะแนน (34.55%) รวม 75.53%

คณะกรรมการสรรหาฯ จะได้เสนอชื่อผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุด คือ **รองศาสตราจารย์วิรัช สวางวงศ์วาน** ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

### ผลการสรรหา ผอ.ร.ร.สาธิตฯ

ผลการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2533 ปรากฏผล ดังนี้

**หมายเลข 1** ผู้ช่วยศาสตราจารย์พอลา บุตรสุทธีวงศ์ ได้ 87 คะแนน

**หมายเลข 2** ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ชัย กุลมุกตย์ ได้ 60 คะแนน บัตรเสีย 14 ใบ

คณะกรรมการสรรหาฯ จะได้เสนอชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด คือ **ผู้ช่วยศาสตราจารย์พอลา บุตรสุทธีวงศ์** ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งต่อไป



**สอบไล่** มหาวิทยาลัยรามคำแหงสอบไล่ภาคฤดูร้อน 1/2533 ระหว่างวันที่ 1-9 พฤษภาคม 2533 (วันวันที่ 5 และ 8 พฤษภาคม 2533) ณ สนามสอบรามคำแหง 1 และรามคำแหง 2

### รวมๆ ขั้วนักเดานักเรียนพลาดอีกบรรณฯ

อธิการบดีรามฯ ให้ความหวังนักเรียนที่สอบเอ็นทรานซ์ไม่ได้ อย่าเสียใจชีวิตยังมีทางเลือกที่จะศึกษาต่อและมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ เรียนที่รามคำแหงก็มีขึ้นเรียนและกิจกรรมต่างๆ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยเปิด

รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้สัมภาษณ์ว่า ในแต่ละปีจะมีนักเรียนจำนวนมากที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าคนที่สอบเข้าไม่ได้ไม่มีความสามารถ หากแต่มหาวิทยาลัยปิดของรัฐมีที่นั่งจำกัด สำหรับนักเรียนที่สอบเข้าไม่ได้ก็ยังมีโอกาสที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาวิทยาลัยเปิด เช่น รามคำแหง ซึ่งรับนักศึกษาโดยไม่ต้องสอบคัดเลือกและไม่จำกัดจำนวนนักศึกษาสามารถเลือกเรียนในคณะและสาขาวิชาที่ตนสนใจได้



**สรรหาคณะบดี** คณะบริหารธุรกิจสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณะบดี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2533 ตามผลการสรรหาใน "ข่าวรวมคณาฯ" ฉบับนี้



**สรรหาผอ.สาธิตฯ** คณะศึกษาศาสตร์ สรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2533 ตามผลการสรรหา ใน "ข่าวรวมคณาฯ" ฉบับนี้

### เจียงตึงกษณะการณการอดสร้างอนุสรณ์ 14 ตุลาคม

คณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างอนุสรณ์สถานเหตุการณ์วันที่ 14 ตุลาคม 2518 แล้ว จำนวน 22 คน ใช้งบประมาณจำนวน 4,023,106.- บาท ทั้งนี้เพื่อความสำนึกดี สมณฉันท์ เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติโดยส่วนรวม

รัฐข่าวสาร หันเหตุการณ์ อ่านข่าวรวมฯ เชิญสมัครเป็นสมาชิกได้ที่... งานประชาสัมพันธ์ ตึก เอ.ดี. 1 ชั้น 2 (รับสมัครสมาชิกตลอดทั้งปี)

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 3180000

ในวารสารมหาวิทยาลัยรามคำแหง ชำระค่าฝากส่ง เป็นรายเดือน โบณุญาตที่ 17/2528 ปชช. คลองจั่น ©RULib Archives